

Nước Việt - Tư sản đỏ, xã hội đen - 4 - Việt Á



Tư sản đỏ, xã hội đen

Tư sản đỏ, xã hội đen = Mafia đỏ

Có Quyền tất có Tiền !

Nước Việt - Tư sản đỏ, xã hội đen - 4 - Việt Á

"Lò" ông Trọng chuẩn bị đốt củi Việt Á!

Vụ Việt Á: Cựu Bộ trưởng Y tế nhận hối lộ hơn hai triệu đô la, cựu Chủ tịch Hà Nội gây thất thoát gần 19 tỷ đồng

Vụ Việt Á: Nguyên Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn được miễn trách nhiệm hình sự

Vụ Việt Á: Tiền hối lộ lên tới 106 tỷ đồng, riêng cựu bộ trưởng y tế nhận 51 tỷ

Kết luận điều tra đại án Việt Á: Biến khủng long thành chuột nhắt

Bộ test kit Việt Á được cấp số lưu hành sai luật hình thức, nhưng lại đúng về nội dung?

'Việt Á': Màn diễn của 'Tây Du' thì hiện tại

Vụ Việt Á: Truy tố 38 người, cựu Bộ trưởng Y tế nhận hối lộ 2,25 triệu USD

Vụ Việt Á: Bộ trưởng, nhiều thứ trưởng không bị xử lý hình sự vì 'không vụ lợi'

Vụ Việt Á: Các cựu quan chức Chính phủ được xem xét giảm án

Tổng Giám đốc Việt Á và cựu Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự ra tòa ngày 27/12

Đại án 'thỏi giá' kết xét nghiêm: Chủ tịch Việt Á bị tuyên 25 năm tù trong vụ xử đầu tiên

Đại án Việt Á tại Học Viện Quân Y: Những người liên can lãnh án tổng cộng 75 năm tù

Những vở bi, hài kịch mang tên "Đại án"

Về vụ test kit Việt Á do vợ Phan Quốc Việt "phát minh": Ý kiến của PGS Cao Thi Bảo Vân

Đại án Việt Á: Bê bối Việt Á: Ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc hầu tòa

Xét xử vụ Việt Á: Hai cựu bộ trưởng cùng 36 bị cáo hầu tòa

Đại án Việt Á: Nhân dân trông đợi gì?

"Việt Á": Đẻ 43 ngàn vong linh tiếp tục cứu rỗi...

'Án chồng án,' Đảng vẫn không chịu nhận lỗi

"Lò" ông Trọng chuẩn bị đốt củi Việt Á!

Diễm Thi

2023.12.19

Capture à partir de :[RFA](#)



Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 dọc theo một con phố ở Hà Nội vào ngày 18 tháng 8 năm 2021. AFP

Vụ Việt Á cũng là đại án tham nhũng, tiêu cực với quy mô lớn từ cấp trung ương đến tận cấp cơ sở. Một số nhà quan sát nhận định, vụ án này có ý nghĩa lớn trong chiến dịch “đốt lò” của ông Nguyễn Phú Trọng. “Đốt lò” là chiến dịch được ông Trọng khởi xướng từ năm 2013 trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai phiên sơ thẩm liên quan vụ án Việt Á dự kiến được mở vào ngày 27 tháng 12 năm 2023 và 3 tháng 1 năm 2024. Phiên đầu tiên do Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội xét xử tổng Giám đốc- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Việt-Á, ông Phan Quốc Việt; cựu Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự thuộc Học viện Quân y- thượng tá Hồ Anh Sơn; cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học- Công nghệ các ngành kinh tế- kỹ thuật, Bộ KH-Cn, ông Trịnh Thanh Hùng và bốn bị cáo khác.

Phiên mở ngày 3 tháng 1 năm 2024 tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử 38 bị cáo, trong đó có cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Chu Ngọc Anh.

Luật sư Đặng Đình Mạnh nói với RFA về vụ án Việt Á hôm 19 tháng 12:

“Vụ án Việt Á đã phơi bày trọn vẹn khuyết tật của một chế độ chuyên chế. Mà đặc điểm của chúng là thực thi quyền lực quốc gia mà không hề có sự giám sát nào cả. Cho đến khi phát hiện ra khuyết tật, thì cũng không thể giải quyết vì lỗi hệ thống. Những sự giám sát Đảng như

UBKT Đảng, giám sát chi bộ Đảng có Ban Kiểm tra đảng, hoặc giám sát chính quyền như Viện Kiểm sát Nhân dân, Thanh Tra Nhà nước, thanh tra các ban ngành, thì tất cả đều tề liệt. Cho nên, việc “đốt lò” của ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn vô dụng và vô vọng.”

Trong [bài viết](#) có tựa “Vụ kit test Việt Á: Một kiểu tham nhũng trần trụi, bất chấp!” trên báo Pháp Luật hồi tháng 8 vừa qua, Tiến sĩ Cao Vũ Minh nhận định về vụ án Việt Á: “Hành vi ngụy tạo, nâng khống giá để trục lợi trong cơn bĩ cực không chỉ làm tha hóa cán bộ từ cấp bộ trưởng đến cán bộ ở nhiều địa phương, mà còn gây ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, sức khỏe của nhân dân. Do đó, những hành vi này cần bị nghiêm trị.

Tôi nghĩ rằng việc xử phải công khai và đúng đắn thì mới thể hiện quyết tâm chống tham nhũng của Việt Nam. Còn nếu cứ xử qua loa, đại khái thì nó thể hiện vẫn có những vùng cấm trong việc chống tham nhũng. - Ông Trần Tiến Đức

Xử lý nghiêm các vi phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tuy rất khó khăn nhưng lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn khẳng định không có vùng cấm, ngoại lệ. Việc một số ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng sai phạm, bị khai trừ Đảng, bị truy tố hình sự trong thời gian qua đã khẳng định rõ ràng những cam kết trên.”

Ông Trần Tiến Đức, cựu Vụ trưởng một Ủy ban nhà nước trực thuộc Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và cựu thành viên Ban tư vấn về một số vấn đề chính sách của Ủy ban các Vấn đề Xã hội của Quốc hội Việt Nam thời kỳ trước đây, nhận định với RFA về vụ án Việt Á hôm 19 tháng 12:

“Tôi nghĩ rằng việc xử phải công khai và đúng đắn thì mới thể hiện quyết tâm chống tham nhũng của Việt Nam. Còn nếu cứ xử qua loa, đại khái thì nó thể hiện vẫn có những vùng cấm trong việc chống tham nhũng.

Tôi nghĩ rằng, nếu cứ phạm tội rồi ra tòa nộp lại tiền thì sẽ không đúng với luật pháp đâu, vì trước pháp luật người giàu, người nghèo như nhau. Tiền tham nhũng là tiền bắt buộc phải nộp lại chứ nó không thể là tình tiết để giảm nhẹ. Theo tôi, việc chống tham nhũng phụ thuộc nhiều vào thể chế, vào hệ thống hành pháp, tư pháp. Tất cả phải hoạt động một cách công khai, minh bạch.”



Phiên xử Chuyến bay giải cứu. AFP

Phiên xử vụ Việt Á khiến dư luận nhớ đến vụ xử đại án “Chuyến bay giải cứu”. Phiên xử bị dư luận cho là không nghiêm minh khi phiên tòa phải tạm dừng để các bị cáo xuất trình chứng từ nộp tiền khắc phục hậu quả trước khi viện kiểm sát đề nghị mức án. Theo hội đồng xét xử, việc nộp tiền này là cơ sở để cơ quan công tố căn cứ đề xuất mức án phù hợp.

Dư luận lo ngại vụ án Việt Á sẽ lại “giơ cao đánh khẽ” như một số vụ án gần đây, chẳng hạn như vụ tai nạn giao thông gây chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận, xử vào ngày 5 tháng 12 năm 2023. Tại tòa, cựu thiếu tá quân đội Hoàng Văn Minh, người gây ra cái chết cho nạn nhân chỉ bị tuyên 14 tháng tù về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” gây chết người. Đây là bản án được cho là rất nhẹ nếu so với hàng loạt án tù lên đến 10 năm với tội “Tuyên truyền chống Nhà nước” hay tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” trong mấy năm qua.

Luật sư Đặng Đình Mạnh nói với RFA suy nghĩ của ông:

“Ý kiến cho rằng có hiện tượng “giơ cao đánh khẽ” theo tôi đánh giá là hoàn toàn có cơ sở. Việc đưa ra các ý niệm “nhận hối lộ không vụ lợi sẽ không bị truy tố” để giải cứu các quan chức là đảng viên cao cấp là một minh chứng.”

Vị luật sư này dẫn phát biểu của ông Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chiều 22 tháng 11 vừa qua rằng, số tiền nhận hối lộ trong vụ án Vạn Thịnh Phát là lớn nhất từ trước tới nay. Tuy vậy, những ai nhận số tiền hối lộ lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì mới bị truy tố, xét xử, còn người nhận ít, không vụ lợi sẽ không bị xử lý về mặt hình sự, mà chỉ bị xử lý về kỷ luật Đảng và hành chính.

Trước đó, vào tháng 8 năm 2023, tại buổi họp báo về phương hướng xử lý những người phạm tội liên quan đến vụ án Việt Á, ông Nguyễn Văn Yên cũng nhắc lại chỉ đạo của Đảng. Theo đó, sẽ có một nhóm được cho là “thứ yếu” và sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ý kiến cho rằng có hiện tượng "giơ cao đánh khẽ" theo tôi đánh giá là hoàn toàn có cơ sở. Việc đưa ra các ý niệm “nhận hối lộ không vụ lợi sẽ không bị truy tố” để giải cứu các quan chức là đảng viên cao cấp là một minh chứng. - Luật sư Đặng Đình Mạnh

Kết luận điều tra cho thấy trong hai năm đại dịch COVID-19, Công ty Việt Á thu lợi bất chính hơn 1.230 tỉ đồng do nâng giá bộ kit test từ 143.461 đồng lên 470.000 đồng một bộ. Việt Á sản xuất hơn 8,7 triệu bộ xét nghiệm và đã tiêu thụ cho các đơn vị, cơ sở y tế hơn 8,3 triệu bộ. Số tiền “hoa hồng” mà Công ty Việt Á chi cho các đối tác trên toàn quốc là 800 tỷ đồng.

Hôm 22 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính gửi công điện đến lãnh đạo bốn tỉnh thành gồm TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An nêu rõ, thần tốc xét nghiệm diện rộng (riêng TPHCM xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội) để phát hiện sớm nhất các trường hợp F0, kịp thời ngăn chặn lây lan.

Lúc bấy giờ, TS-BS Võ Xuân Sơn, Phòng khám Quốc Tế EXSON ở TPHCM cho rằng, không ai đi xét nghiệm cả thành phố gần 10 triệu dân để đi tìm người nhiễm, ngoại trừ người ta cần phải tiêu thụ lượng kit, test nào đó, phục vụ lợi ích cho các tập đoàn dược. Ông phân tích với RFA vào tối 23 tháng 8:

“Không ai đem hết dân của một thành phố ra mà xét nghiệm cả. Giả dụ hôm nay xét nghiệm 10 người thì có ba người dương tính, bảy người âm tính. Ngày mai trong bảy người âm tính có thể có thêm một người dương tính, một thêm một người nữa thì chuyện xét nghiệm nó trở thành vô nghĩa.”

Vụ Việt Á: Cựu Bộ trưởng Y tế nhận hối lộ hơn hai triệu đô la, cựu Chủ tịch Hà Nội gây thất thoát gần 19 tỷ đồng

2023.08.18

Capture à partir de :[RFA](#)



Từ trái qua: các ông Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Khoa học & Công nghệ Phạm Công Tạc. VnExpress/RFA edit

Cơ quan Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ kit test Việt Á và đề nghị truy tố 38 người có liên quan bao gồm hai cựu bộ trưởng. Truyền thông Nhà nước loan tin này hôm 18/8.

Các bị can bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Tham ô tài sản", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ và cũng là cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long - cựu Bộ trưởng Y tế bị cáo buộc tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Kết luận điều tra của công an xác định ông Nguyễn Thanh Long đã nhận hối lộ 2,25 triệu đô la trong vụ Việt Á.

Cũng theo kết luận điều tra của công an, ông Chu Ngọc Anh đã gây thất thoát lãng phí gần 19 tỷ đồng tài sản của Nhà nước trong vụ án này.

Ngoài ra ông Chu Ngọc Anh còn khai đã nhận 200.000 đô la tiền cảm ơn từ bị can Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, theo báo Nhà nước.

Trong vụ án này, công an xác định ông Chu Ngọc Anh và ông Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học - công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Cơ quan Điều tra Bộ Công an xác định ông Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ các quan chức tổng số tiền hơn 106 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 432 tỷ đồng từ hành vi nâng khống giá kit xét nghiệm.

Vụ kit test Việt Á là một trong các vụ án tham nhũng lớn thuộc diện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại cuộc họp báo hôm 17/8 về phiên họp mới đây của Ban chỉ đạo Trung ương, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cho biết, tính đến nay, các cơ quan tố tụng từ trung ương đến địa phương đã khởi tố tổng cộng 33 vụ án với 111 bị can về sáu tội danh khác nhau liên quan đến vụ án này.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng quyết tâm sẽ đưa vụ án này ra xét xử trong năm nay.



[Vụ Việt Á: Nguyên Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn được miễn trách nhiệm hình sự](#)

2023.08.19

Capture à partir de :[RFA](#)



Cựu Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn. Chính Phủ

Cựu Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn không bị khởi tố điều tra, không bị đề nghị truy tố trách nhiệm hình sự dù có dấu hiệu "Lợi dụng

chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Báo Nhà nước hôm 19/8 trích dẫn kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an mới ban hành.

Theo kết luận điều tra, ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á, đã dùng nhiều thủ đoạn để đấu thầu, đưa hối lộ, gửi quà cảm ơn để chiếm đoạt thành quả nghiên cứu của Nhà nước để sản xuất, lưu hành kit test Covid-19 và nâng giá kit xét nghiệm, thu lời bất chính số tiền hơn 1.200 tỷ đồng.

Cơ quan Điều tra Bộ Công an xác định ông Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ các quan chức tổng số tiền hơn 106 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 432 tỷ đồng từ hành vi nâng khống giá kit xét nghiệm.

Kết luận điều tra của công an xác định ông Nguyễn Trường Sơn được nhờ hỗ trợ, giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, như không cần họp hội đồng nghiệm thu, không cần biên bản nghiệm thu giai đoạn 1, nhưng ông Sơn không đồng ý. Ông Sơn đã ký quyết định cấp số lưu hành tạm thời cho test xét nghiệm của Công ty Việt Á. Sau đó, ông Sơn tiếp tục ký quyết định cấp số đăng ký lưu hành chính thức kit xét nghiệm cho Công ty Việt Á, dựa trên tờ trình của Vụ Trang thiết bị và công trình.

Ông Sơn khẳng định với công an rằng ông không được hưởng lời từ Phan Quốc Việt hoặc Công ty Việt Á và không có động cơ cá nhân khi ký các quyết định liên quan đến doanh nghiệp này.

C03 cho rằng việc ông Sơn ký quyết định cấp số đăng ký lưu hành không phải nhiệm vụ thường xuyên, không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho Công ty Việt Á và không được hưởng lợi, không có động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân.

Trước đó, tại họp báo hôm 16/8 về Kỳ họp thứ 24 của Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nói với báo chí rằng Ban chỉ đạo Trung ương đã có chủ trương, chỉ đạo phân loại xử lý đối tượng một cách khoa học, và cũng rất nhân văn, nhân ái, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Theo ông Yên, nhóm thứ yếu sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự vì là nhóm “phải thực hiện theo mệnh lệnh. Đặc biệt, họ không có động cơ vụ lợi và không được hưởng lợi. Họ ở tuyến đầu chống dịch và vi phạm chủ yếu trong hoạt động đấu thầu”.

Vụ Việt Á: Tiền hối lộ lên tới 106 tỷ đồng, riêng cựu bộ trưởng y tế nhận 51 tỷ

18/08/2023

VOA Tiếng Việt

Capture à partir de : [voatiengviet](https://www.voatiengviet.com)



Hai ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh đều được cơ quan điều tra xác định đã nhận tiền của công ty Việt Á

Công ty Việt Á đã hối lộ cho các quan chức 106 tỉ đồng cách đây khoảng 3 năm, trong đó, riêng bộ trưởng y tế khi đó là ông Nguyễn Thanh Long đã nhận 51 tỷ. Việt Á làm như vậy để được cấp phép lưu hành cũng như được tạo điều kiện nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19, theo kết luận điều tra vừa được công an công bố hôm 18/8.

Vụ án được gọi tắt là “test kit Việt Á” là đại án thứ hai xảy ra trong đại dịch COVID-19 sắp được đưa ra xét xử sau vụ “chuyến bay giải cứu” đã xét xử hồi tháng trước.

Tổng cộng có 38 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, truy tố, trong đó có nhiều quan chức – ít hơn so với 54 bị cáo trong vụ “chuyến bay giải cứu” mà trong đó cũng có nhiều quan chức các bộ.

Ba quan chức cao nhất bị đề nghị truy tố là cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Khoa học-Công nghệ Chu Ngọc Anh cùng cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thắng – tất cả đều nằm trong Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, các ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý cựu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, và ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học-Công nghệ, cũng đối diện khả năng bị truy tố trong vụ án. Để so sánh, trong vụ “chuyến bay giải cứu”, quan chức cao nhất bị truy tố là một thứ trưởng Ngoại giao – ông Tô Anh Dũng.

Kết luận điều tra xác định họ đã ‘có hành vi nhận hối lộ, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho công quỹ’.

Về phía đưa hối lộ, ông Phan Quốc Việt, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty Việt Á, được xác định đã hối lộ 106 tỉ đồng để được lưu hành và nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19, khiến ngân sách nhà nước mất 432 tỉ đồng chạy vào túi doanh nghiệp này, theo kết luận điều tra được Tuổi Trẻ dẫn lại.

Bản kết luận nói rằng ông Việt đã đi cửa sau với ông Trịnh Thanh Hùng, một phó vụ trưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, để đưa Việt Á tham gia vào dự án nghiên cứu sản xuất bộ xét nghiệm COVID-19 của Bộ này, sau đó biến đề tài của Bộ thành sản phẩm riêng của Việt Á để họ sản xuất lưu hành.

Trong giai đoạn tiếp theo, ông Việt đã hối lộ cho ông Nguyễn Thanh Long để được ông Long chỉ đạo Bộ Y tế cấp số lưu hành và cho lưu hành chính thức bộ test kit của Việt Á. Cũng Bộ Y tế đã phê chuẩn mức giá bán là 470.000 đồng cho một bộ xét nghiệm, trong khi giá thành đã bao gồm 5% lợi nhuận chỉ chưa tới 1/3 mức giá trên.

Sau đó, Bộ Y tế và chính quyền các tỉnh, thành đã chi ngân sách nhà nước để mua các bộ xét nghiệm với giá cắt cổ này của Việt Á để sử dụng cho công tác chống dịch trong nước.

Kết luận điều tra cho biết trong giai đoạn đại dịch bùng phát trong hai năm 2020 và 2021, công ty Việt Á đã bán ra 8,3 triệu bộ xét nghiệm với giá trị hơn 3,9 ngàn tỉ đồng, góp phần đưa doanh thu của họ đạt hơn 4,2 ngàn tỷ đồng.

Ngoài ông Long được hối lộ 51 tỉ, thư ký ông Long là Nguyễn Huỳnh nhận 4 tỉ đồng, Trịnh Thanh Hùng, người kết nối cho Việt Á tham gia dự án sản xuất test kit của Bộ Khoa học-Công nghệ, được lót tay 8 tỉ.

Các ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học-Công nghệ, Nguyễn Văn Trịnh cựu trợ lý phó thủ tướng và cựu Thứ trưởng Khoa học-Công nghệ Phạm Công Tạc cũng được Phan Quốc Việt đưa 'tiền cảm ơn'. Hai ông Anh và Trịnh được 'cảm ơn' 200.000 đô la còn ông Tạc nhận 50.000, cũng theo kết luận điều tra được Tuổi Trẻ dẫn lại.

Riêng ông Chu Ngọc Anh được cơ quan điều tra xác định là 'nhận túi quà cảm ơn' từ ông Phan Quốc Việt nhưng ông 'đem cất mà không kiểm tra bên trong có gì' nên 'không biết có 200.000 đô la'.

Ông Anh được cho là đã ‘không trao đổi, thỏa thuận gì’ với Phan Quốc Việt về tiền cảm ơn và cũng ‘không gây khó khăn’ cho ông Việt để vùi tiền.



Kết luận điều tra đại án Việt Á: Biến khủng long thành chuột nhắt

rfvietnam

Mon, 08/21/2023 - 15:55 — Gió Bắc

Cơ quan điều tra đất nước “chiều nay” là những thiên tài có thể biến lương dân như Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long, Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng thành tử tội giết người. Ngược lại họ cũng có thể biến hóa những quan chức phạm tội trời không dung, đất không tha thành những thường phạm ngây thơ bị tác động, bị lợi dụng. Đặc biệt là hầu hết các vụ án này người dân, người bị xâm hại về tài sản, sức khỏe thậm chí là sinh mạng đã bị loại bỏ ra ngoài hồ sơ.

Đại án Chuyển bay giải cứu, quan chức chính phủ câu kết doanh nghiệp trục lợi từ hàng trăm ngàn người Việt ở nước ngoài trong đại dịch, chỉ tóm lại hành vi đưa nhận hối lộ,...

Đại án Việt Á là kế hoạch liên hoàn, bài bản để tiêu thụ Kit test Việt Á. Kẻ tung người hứng, bức hại hàng triệu người dân phải xét nghiệm, cách ly, phong tỏa. Hàng vạn F0, F1 chết cô độc, oan ức trong các trại tập trung, khu cách ly. Điều tra chỉ xem xét việc nâng khống giá Kit test. Hành vi, hậu quả tội phạm như con khủng long, kết luận điều tra rút gọn lại thành con chuột nhắt.

Bị lộ trong vụ án, gần 40 quan chức cấp cao trong đó có 3 Ủy Viên Trung Ương Đảng, cấp Thứ Trưởng, Vụ Trưởng hàng đàn hàng đống. Chưa kể đến Chủ Tịch Nước, Phó Thủ Tướng phải hạ cánh giữa nhiệm kỳ, hàng đống tướng tá bị kỷ luật. Số chưa bị lộ mà dư luận nhẩn mặt gọi tên thì đông như quân nguyên. Toàn là tầng lớp tinh hoa, những hạt giống đỏ được guồng máy của đảng đào tạo, chọn lọc, rèn luyện theo đạo đức Hồ Chí Minh và tư duy chống âm mưu diễn biến hòa bình của Nguyễn Phú Trọng. Tất cả bị một tên oắt con 43 tuổi, quê đất Quảng Nôm của Bảy Phúc “thao túng” giật dây đồng loạt sập hàm quả là điều kỳ lạ. Trí tuệ bách chiến bách thắng của đảng quang vinh muôn năm sao thua đậm gả thanh niên mới rời tuổi trẻ trâu. Ai thao túng, ai tác động ai?

Kết luận điều tra cho rằng đầu đuôi vụ án là do “Phan Quốc Việt đã câu kết, thông đồng với Trịnh Thanh Hùng (khi đó là phó vụ trưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ) với mục đích để Công ty Việt Á được tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm của bộ này, sau đó chiếm đoạt, biến kit xét nghiệm thành sản phẩm của Công ty Việt Á.

Từ đó Công ty Việt Á sản xuất kit xét nghiệm để tiêu thụ và thu lời

Kết quả điều tra xác định năm 2020, 2021, tổng doanh thu của Công ty Việt Á là hơn 4,2 ngàn tỉ đồng. Trong đó, Công ty Việt Á đã sản xuất tổng số 8,7 triệu kit xét nghiệm, tiêu thụ (bán, cho, tặng, ứng trước) cho các đơn vị, cơ sở y tế 8,3 triệu kit xét nghiệm, tổng trị giá hơn 3,9 ngàn tỉ đồng.

Kết quả điều tra xác định, từ việc nâng không giá bán test xét nghiệm, tiêu thụ hơn 8 triệu test, Công ty Việt Á đã hưởng lợi trái phép số tiền đặc biệt lớn, lên đến hơn 1.200 tỉ.” (1)

Chỉ riêng đoạn này thôi đã thấy Công An nói dối không chớp mắt. Cứ làm như Việt Á tự sản xuất Kit test theo công nghệ của Học Viện Quân Y là có thật.

Ngay khi vụ án nổ ra, báo chí đã rần rộ điều tra, quay phim chụp ảnh và khẳng định: **“Xưởng sản xuất cung ứng cả triệu kit test COVID-19 của Việt Á chỉ rộng 10m2”**. Báo chí đã mô tả điều trái khoáy “Được giới thiệu là đơn vị sản xuất kit test COVID-19 "lớn nhất nước", mỗi tháng cung ứng hàng triệu kit nhưng xưởng sản xuất của Công ty Việt Á chỉ rộng chừng 10m2....

Trụ sở chính mà Công ty Việt Á đăng ký hoạt động tại TP.HCM Ở địa chỉ số 372A/8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM là một ngôi nhà 3 tầng kín cổng cao tường, phía ngoài có gắn bảng hiệu Công ty CP công nghệ Việt Á, kèm theo số điện thoại liên hệ.

Theo chủ nhà nơi Công ty Việt Á đăng ký đặt trụ sở, công ty này chỉ đặt nhờ bảng hiệu từ năm 2007 đến nay, không có nhân viên cũng như không có bất cứ hoạt động gì”. (2)

Với cơ xưởng và trụ sở quái dị như vậy, 8 triệu Kit test Việt Á được sản xuất ở đâu? Chẳng lẽ sản xuất ngoài vũ trụ?

Một tài liệu quan trọng của cơ quan chuyên ngành chỉ rõ địa chỉ, nguồn gốc Kit test Việt Á nhưng không được Cơ quan điều tra xem xét là: *“Theo Tổng cục Hải quan, que thử test nhanh xét nghiệm định tính*

kháng nguyên virus SARS-CoV-2 được Công ty cổ phần công nghệ Việt Á nhập khẩu từ Trung Quốc có giá khai báo 0,955 USD/test (khoảng 21.560 đồng/test).

Từ tháng 9 đến tháng 12-2021, mặt hàng thành phẩm là que thử test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2 chủng loại Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold), mới 100% được công ty nhập khẩu từ Trung Quốc là 3 triệu test, giá khai báo 0,955 USD/test (khoảng 21.560 đồng/test), với tổng trị giá là 64,68 tỉ đồng..” (3)

Chuyện “Hồn Trương Ba da hàng thịt” hàng Tàu Cộng sản xuất dán tem Việt Nam là quá phổ biến từ cái BPhone của anh Quảng Nổ, hàng điện tử của Asanzo đến ngay cả Vinfast gần đây nên chuyện Kit test Việt Á là hàng Tàu dán nhãn là chuyện tất yếu, bình thường.

Ấy nhưng Cơ Quan Điều Tra giả vờ không biết cũng có hậu ý là giảm nhẹ sự trâng tráo cho Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng KH&CN, người đầu dây mối nhợ để ra đề tài nghiên cứu khoa học Kit test chỉ bị “xác định gây thiệt hại gần 19 tỷ đồng và liên đới gây thiệt hại tài sản Nhà nước trong vụ Công ty Việt Á thu lời bất chính khi tiêu thụ kit xét nghiệm”.

Cả tập thể khoa học tài ba nghiên cứu tốn 19 tỉ đồng ngân sách để tìm ra giải pháp mua hàng Tàu dán nhãn Việt Á diệu võ giương oai quảng cáo rầm rộ là được WHO công nhận, xuất khẩu qua các nước EU thì tài năng, tâm huyết của Chu Ngọc Anh quả xuất chúng.

Không chỉ tài năng mà còn đạo đức thanh bạch. Trong khi đồng vai vé Bộ Trưởng Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 50 tỉ, Chu Ngọc Anh khai có nhận 200.000 USD từ Việt nhưng "không trao đổi, bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất với Việt về việc đưa, nhận tiền, không gây khó khăn nhằm mục đích để Việt phải đưa tiền".

“Cơ quan điều tra xác định số tiền 4,6 tỷ đồng Phan Quốc Việt đưa cho ông Chu Ngọc Anh là yếu tố "vì vụ lợi" theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 219 Bộ luật Hình sự và không đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng KH&CN tội nhận hối lộ”. (4)

Không chỉ đầu voi về tính chất, hành vi phạm tội, Cơ quan điều tra cũng hồn nhiên hô biến số tiền phạm pháp nhỏ xuống 8 lần. Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2022, người phát ngôn Bộ Công an - Trung tướng Tô Ân Xô cho biết *"Dòng tiền là yếu tố rất quan*

trọng để cơ quan điều tra tìm ra bản chất vụ việc. Trong một số vụ án, khi khám xét một số bị can đã phát hiện trong ngăn kéo có tới hơn 10 tỷ đồng. Ví dụ, như **vụ Việt Á, đối tượng khai kiểm lãi khoảng 4.000 tỷ đồng và bôi trơn khoảng 800 tỷ đồng**. Rõ ràng đó là kênh để các nhà điều tra tìm ra và mở rộng điều tra", Trung tướng Tô Ân Xô nói. (5)

Ấy vậy mà sau gần một năm, Kết luận điều tra xác định "**bị can Phan Quốc Việt, đã đưa hối lộ các quan chức tổng số tiền hơn 106 tỉ đồng, thu lợi bất chính 1.200 tỉ đồng**". (6)

Ai cũng biết rằng số tiền đưa hối lộ càng lớn thì tội càng nặng. 800 tỉ đồng là con số vượt mức án tử hình gấp nhiều lần. Phan Quốc Việt chẳng đại gì khoe khoang, khai khống với công an số tiền hối lộ ảo! Vậy 700 tỉ đồng hối lộ còn lại đã đi đâu?

Phải chăng có có một hoặc nhiều người nào đó đã nhận số tiền này nhưng cơ quan điều tra không tiện, không muốn điều tra nên bóp lại ở con số 106 tỉ đồng?

Điều quan trọng hơn cả số tiền khổng lồ 700 tỉ mà công an đã bỏ qua, vấn đề quan trọng nhất là bản chất nguyên nhân và hậu quả của hành vi phạm pháp có tổ chức, có kế hoạch tinh vi này.

Nhà báo Huy Đức đã viết trên fb "Vụ Việt Á đã không chỉ giạt tung mặt nạ "mục tiêu kép". Không có chuyện tự lực sản xuất kit test, tự lực vaccine. Không những không có cái "cột điện" nào chạy sang tránh dịch ở Việt Nam mà nhiều người trong nước và người Việt tha hương còn trở thành nạn nhân của các chủ trương chống dịch.

.... Đặc biệt là chủ trương đưa những người bị coi là F1 chịu cách ly cưỡng bức. Tập trung hàng ngàn, hàng chục ngàn con người vào những cơ sở tạm bợ, thiếu thốn điều kiện vệ sinh, điều kiện tự chăm sóc này không chỉ tạo ra những ổ lây lan dịch mới mà còn để lại những chấn thương tinh thần cho những F1 may mắn không bị lây dịch bệnh.

Khi đặt hàng vạn F1 vào những khu cách li đầy rủi ro này, người ta đã nhân danh lợi ích cộng đồng. Để giảm nguy cơ lây dịch cho cộng đồng người ta sẵn sàng làm tăng nguy cơ thành F0 cho F1.

Ai xứng đáng được sống an toàn nhờ sự hi sinh của những người bị coi là F1 này.

Ngày cả những quốc gia giàu có cũng không ngăn được hàng triệu người chết vì COVID. Nhưng hãy nhìn vào tuổi của hơn một nghìn rưỡi trẻ mồ côi để thấy người tử vong ở Việt Nam bị trẻ hóa ra sao”. (7)

Đặc điểm của Covid 19 là gây tử vong chủ yếu ở người già, người có bệnh nền. Những người chết trẻ trong các bệnh viện dã chiến đúng là nạn nhân, là hệ quả của chủ trương ngoáy mũi đại trà truy tìm, cách ly F0. Các chiến dịch tàn nhẫn này chính là cách tiêu thụ nhiều nhất, nhanh nhất các Kit test. Ai là người đứng đầu quyền lực nhất thúc đẩy chiến dịch ấy? Ngoài cựu Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bị thay ngựa giữa dòng, Thủ Tướng “mướt mồ hôi” xây dựng pháo đài, chiến lũy đưa xe tăng, bộ đội vào Sài Gòn chống dịch đã luôn hô hào, thúc đẩy xét nghiệm hàng ngày. Một trong những chứng tích đó là “*Sáng 15-8, chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với các tỉnh, thành phố Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu xét nghiệm nhanh, khoanh vùng ổ dịch và quyết tâm tách F0 ra khỏi cộng đồng trong thời gian giãn cách. TP HCM, Bình Dương nếu xét nghiệm đại trà thì rất tốt.*” (8)

Chỉ xem xét vụ án ở khía cạnh thời giá, đưa nhận hối lộ, cố ý làm trái, mà bỏ qua cái chết thương tâm của hàng ngàn người trẻ, nỗi khổ cùng cực của hàng chục triệu người dân cơ quan điều tra chỉ xem xét cái chân của con khủng long đường dây tội phạm Việt Á. Khi bóp số tiền đưa hối lộ từ 800 tỉ xuống còn 100 tỉ, Công An đã chỉ xem cái chân trong cái chân. Khi bỏ qua âm mưu nghiên cứu khoa học để hợp pháp hóa việc nhập Kist Tàu dán nhãn Việt Á là đã biến vụ án thành con chuột nhất.

Chính phạm, ông trùm của vụ án và nhiều đồng phạm khác vẫn đang yên vị tiếp tục gieo tội ác với dân.

1-<https://tuoitre.vn/tong-giam-doc-cong-ty-viet-a-thu-loi-bat-chinh-1-200-...>

2-<https://vtc.vn/xuong-san-xuat-cung-ung-ca-trieu-kit-test-covid-19-cua-viet-a-chi-rong-10m2-ar653060.html>

3-<https://tuoitre.vn/kit-xet-nghiem-nhanh-viet-a-nhap-tu-trung-quoc-chi-khoang-21-000-don-g-2022012019404792.htm>

4-<https://vtc.vn/vi-sao-ong-chu-ngoc-anh-nhan-tui-qua-tien-ty-nhung-thoat-toi-nhan-hoi-lo-a-r813922.html>

5-<https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/vu-viet-a-doi-tuong-khai-kiem-lai-4000-ty-dong-va-boi-tro-n-800-ty-dong-post948309.vov>

6-<https://tuoitre.vn/tong-giam-doc-cong-ty-viet-a-thu-loi-bat-chinh-1-200-ti-hoi-lo-cac-quan-c-huc-106-ti-20230818174832732.htm>

7-<https://www.facebook.com/Osinhuyduc/posts/pfbid02eNooiCGfjDm9GvXf4murKhm9koTri7ysvJpFnAjP1Fi8ePxUHS3paNoh5y4G6zsBl>

8-<https://nld.com.vn/chinh-tri/thu-tuong-phai-tach-bang-duoc-f0-ra-khoi-cong-dong-bang-xet-nghiem-20210815143757809.htm>



Bộ test kit Việt Á được cấp số lưu hành sai luật hình thức, nhưng lại đúng về nội dung?

Capture à partir de :[baotienngdan](https://baotienngdan.com)

Mai Bá Kiểm

24-8-2023

Theo Kết luận Điều tra, đề tài nghiên cứu test xét nghiệm COVID-19 do Học viện Quân y đề xuất Bộ Khoa học & Công nghệ giao Học viện Quân y thực hiện, không đề xuất giao Công ty Việt Á phối hợp thực hiện. Nhưng, Trịnh Thanh Hùng – Phó vụ trưởng Vụ KHCN các ngành KTKT, Bộ KHCN (nhận hồi lộ của Phan Quốc Việt tổng cộng 350.000 USD) đã dúi cho Bộ trưởng KHCN Chu Ngọc Anh ký Quyết định giao cho Học viện Quân y phối hợp với Cty Việt Á nghiên cứu test kit.

Trịnh Thanh Hùng có vai trò quyết định giúp Cty Việt Á nghiên cứu, sử dụng kết quả nghiên cứu đề tài, lập hồ sơ đăng ký và được bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (nhận hồi lộ của Phan Quốc Việt 2,25 triệu USD) chỉ đạo cấp số đăng ký lưu hành, sản xuất tiêu thụ test xét nghiệm, hợp báo thông báo xạo là WHO đã phê duyệt test kit Việt Á.

Kết luận Điều tra đã dùng từ “Trịnh Thanh Hùng có vai trò quan trọng giúp Cty Việt Á CHIẾM ĐOẠT công trình nghiên cứu của nhà nước (bằng vốn ngân sách cấp 18,89 tỷ đồng)”. Nghĩa là theo luật hình thức, Việt Á không là chủ sở hữu công trình nghiên cứu này, mà do chiếm đoạt trái phép mà có!

Test kit Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành tuy sai về luật hình thức, nhưng lại đúng về nội dung, tức là chất lượng?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định trưng cầu giám định thành phần hóa học, cấu trúc, trình tự các mồi, mẫu dò, tính năng, công dụng, hiệu quả (đối với mẫu test xét nghiệm khi thực nghiệm điều tra và test xét nghiệm thu giữ tại CDC Hải Dương).

Kết luận của hội đồng giám định tư pháp cho thấy test kit đảm bảo 4 tiêu chí: Giới hạn phát hiện, độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác, phù

hợp với hồ sơ cấp số đăng ký lưu hành. (Hồ sơ cấp số ĐKLH được 2 bị cáo giúp sức là Nguyễn Thanh Long và Trịnh Thanh Hùng).

Nhưng lạ trời ạ! Hội đồng giám định tư pháp lại do Bộ Y tế thành lập, mà Bộ Y tế từng giúp Việt Á chiếm đoạt công trình nghiên cứu test kit thuộc sở hữu của nhà nước!

Nếu WHO được trưng cầu thành lập hội đồng giám định tư pháp có thể test kit Việt Á không đạt 4 tiêu chí nêu trên.

Nhưng đáng lo hơn, trong 3 điều 192, 193, 194 – Bộ Luật Hình sự 2015 (về sản xuất, buôn bán hàng giả) chỉ có điều 194 về “tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”; không có tội sản xuất, buôn bán test kit hay sinh phẩm giả!

Ảnh chụp màn hình các bài báo:



20/12/2021 11:35 GMT+7

WHO không phê duyệt bộ xét nghiệm của Việt Á

 HỒNG VÂNTuổi Trẻ trên
Google News

TTO - Theo các tài liệu công bố công khai của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bộ kit xét nghiệm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit do Công ty cổ phần công nghệ Việt Á sản xuất không được tổ chức này phê duyệt.

 Emergency Assessment Consultation disease (COVID-19) PUBLIC REPORT

Kit xét nghiệm nhanh Việt Á nhập từ Trung Quốc chỉ khoảng 21.000 đồng

LÊ THANH

Tuổi Trẻ trên
Google News

TTO - Theo Tổng cục Hải quan, que thử test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2 được Công ty cổ phần công nghệ Việt Á nhập khẩu từ Trung Quốc có giá khai báo 0,955 USD/test (khoảng 21.560 đồng/test).





[‘Việt Á’: Màn diễn của ‘Tây Du’ thì hiện tại](#)

26/08/2023

Capture à partir de : [voatiengviet](https://voatiengviet.com)



screenshot of Lao Dong (Official publication)

Ông Phan Quốc Việt (trái), chủ hãng Việt Á; và ông Hồ Anh Sơn (phải) thuộc Học viện Quân y tại họp báo về bộ xét nghiệm Covid của Việt Á, tháng 3/2020.

Bề mặt “Tây du ký” là câu chuyện đi thỉnh kinh, nhưng trên con đường chinh phục tâm ma toàn gặp lũ yêu quái từ chính “Thiên đình” xuống

quậy phá, cướp bóc. Những đại án đã và sẽ xử thời nay đều có nguồn gốc từ “lũ yêu tinh” của Đảng.

Vũ Hải Lê

Bài học từ Tây Du Ký hẳn không xa lạ với nhiều người. Khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị giơ gậy thần dĩa vào đầu một yêu quái nào đó, thì luôn có một vị Phật tổ, Bồ tát hiện ra xin giảm án hoặc khoan hồng cho đương sự. Lý do vì bị can là “thú cưỡi của người này”, “cháu yêu của người kia”, hoặc “con cưng của người nọ” trên thiên đình. Ý nghĩa thật thời sự và hàm ý quá rõ ràng! Nhiều tập đoàn, công ty làm ăn phi pháp thời nhà Sản, từ “Việt Á” đến “Bay giải cứu” ... phần lớn bọn chúng đều đồng dạng với lũ yêu quái thời Ngô Thừa Ân (1). Một trong những phi lý và dối trá nhất của vụ Việt Á là không chỉ “đầu voi” về tính chất, hành vi phạm tội, mà công an còn hồn nhiên “hô biến” số tiền phạm pháp nhỏ xuống 8 lần. Theo trong hợp báo tháng 5/2022, “dòng tiền là yếu tố rất quan trọng để cơ quan điều tra tìm ra bản chất vụ việc, như vụ Việt Á, đối tượng khai kiếm lãi khoảng 4.000 tỷ đồng và bôi trơn khoảng 800 tỷ đồng. Đây là kênh để các nhà điều tra tìm ra và mở rộng điều tra”. Ấy vậy mà sau gần một năm, nay kết luận cuối cùng chỉ ghi nhận “bị can Phan Quốc Việt, đã đưa hối lộ các quan chức tổng số tiền hơn 106 tỉ đồng, thu lợi bất chính 1.200 tỉ đồng” (2). Tương tự, tại “Bay giải cứu”, chính điều tra viên Hoàng Văn Hưng tố cáo cơ quan công quyền đã cố tình để lọt tội phạm, bởi vì, trên 2000 chuyến “giải cứu” mà chỉ điều tra có 700 chuyến (3).

Việt Á “ra quân” là cả một kế hoạch nhip nhàng, kéo 5 cơ quan bộ và ngang bộ vào “chiến dịch”. Một công ty vô danh tiểu tốt của Phan Quốc Việt được thổi lên thành Viện nghiên cứu tầm cỡ, hợp tác với Viện Quân y sản xuất Kit Test. Thực chất, đây chỉ là que ngoáy mũi nhập lậu từ Trung Quốc với giá 21.000 VND/1 bộ về bán gấp 20 lần giá nhập. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được “huy động” tham gia. Huân Huy chương được đích thân chính Chủ tịch Trọng ban thưởng. Phan Quốc Việt và “đội ngũ âm binh” phù phép cho Việt Á coi Đảng và Nhà nước này chả là cái quái gì! Nhập Kit Test ồ ạt, dựng hàng loạt các bệnh viện dã chiến, thực chất là những khu, trại nhốt bệnh nhân. Không bác sĩ, không y tá, không thiết bị y tế... Mỗi ngày một suất ăn, xung quanh là những tử thi chưa kịp hỏa táng, mọi người nhìn nhau và nhìn cái chết đang đến dần. Thủ tướng ban hành Chỉ thị 15, 16, rồi 16+. Lừa dân đi ngoáy, phá cửa trời giạt cánh khuyển dân, lôi ra sân để ngoáy. Người nhiễm virus truyền cho người chưa bị nhiễm. Tất cả rơi vào hoảng loạn. Càng hoảng loạn, càng mất kiểm soát, “Kit

Test” càng mở hết “công suất”, tiền chảy vào túi quan tham càng đầy (4).

Blogger Trần Văn có một phát hiện khá lý thú. Nếu đem các tình tiết trong kết luận điều tra về vụ án “Kit Test Việt Á” đối chiếu với tuyên bố, chỉ đạo của nhiều viên chức hữu trách, đặc biệt là đối chiếu với nội dung các bài viết bênh vực chủ trương, hoạt động phòng – chống COVID 19 của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam cách nay vài năm, hẳn sẽ thấy có chuyện ngược đời. *Trong đại dịch, nhiều cá nhân, tổ chức đã phạm tội “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” (Điều 331) hay phạm tội “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” (Điều 117) nhưng không những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà ngược lại còn được ghi công...* (5) Bước sang năm 2022, các chuyên gia cũng chỉ rõ những sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng test nhanh COVID-19 và thuốc điều trị. Nếu không có những chủ trương điên rồ như “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, không đốc thúc “mỗi cơ quan, đơn vị địa phương phải là một pháo đài, mỗi người dân phải là một chiến sĩ” và toàn bộ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương xuống địa phương, đòi phải “xét nghiệm thần tốc” và “thần tốc hơn nữa”, thì không bao giờ có chuyện 34 ngàn người dân thành phố “phải vĩnh viễn ra đi” (6).

Facebooker Nguyễn Tiến Tường đặt câu hỏi: “Ai là ‘trùm cuối’ trong các đại án giải cứu và Việt Á?” Đó là câu hỏi mà người dân luôn day dứt trong những vụ án có thể xem là nhơ nhuốc nhất lịch sử. Tham nhũng trên hàng vạn sinh linh và hàng triệu sinh mệnh đồng bào là điều không phải ai cũng có gan dám làm. Không phải ai cũng có thể vứt bỏ lòng tự trọng, vì những lợi ích dù có lớn bao nhiêu đi nữa. Những con người dám chà đạp lên nhân tính, đó chính là tội phạm. *Và logic thông thường, tội ác tối thượng phải đến từ quyền lực tối thượng! Nhân dân không tin rằng những người đứng trước vành móng ngựa hôm nay có đủ quyền lực để khuyh loát những chính sách vĩ mô trong đại dịch.* Một vài viên thư ký nhỏ nhoi, một vài nhân viên chấp sự, thậm chí kể cả Bộ trưởng Long lẫn Thị trưởng Chu cũng chỉ là tép riu trong thể chế để có thể phạm tội tày đình (7).

Trong niềm tin của nhân dân, bọn người nói trên tất cả chỉ là cấp thừa hành và nhận ơn mưa móc. Vụ án “Kit Test Việt Á” đã được chia thành nhiều vụ án nhỏ, và bắt đầu “xử lai rai” ở nhiều địa phương. Chính bằng cách này mà cho đến nay, “tổng đạo diễn” cho thương vụ làm ăn

khủng ở đây là ai, vẫn còn điều bí ẩn. Bí ẩn này có lẽ còn do sự thông đồng dàn xếp đảng sau hậu trường, vì mới đây người đứng đầu ĐCSVN đã không che giấu việc can thiệp trực tiếp vào quyền xét xử của các cơ quan tố tụng, khi TBT Nguyễn Phú Trọng công khai quyết định “tuyên” những nhóm nào là “trọng tội”, nhóm nào “có tội nhưng được tha bổng” (8). *Màn diễn của “Tây Du” ở thì hiện tại không khác gì cách đây năm trăm năm. Phần lớn các “bị can” đầu sỏ sẽ lần lượt được trả về “Thiên đình” để xử lý nội bộ. Nhưng liệu đây đã phải là cách tối ưu để vừa chống ô nhiễm môi trường nơi hạ giới, vừa giúp “Thượng đế – Nguyễn Phú Trọng” dẹp lũ yêu tinh “con ông cháu cha” mà vẫn giữ được “chiếc bình quý” của Tổng bí thư?*

(1) <https://redsvn.net/giai-ma-cac-tu-tuong-triet-hoc-an-sau-tieu-thuyet-tay-du-ky3/>

(2) <http://bon-phuong.blogspot.com/2023/08/ket-luan-ieu-tra-ai-viet-bien-khung.html>

(3)

<https://www.voatiengviet.com/a/chuyen-bay-giai-cuu-cuoc-mac-ca-truoc-cong-duong/7189204.html>

(4)

<https://tuoitre.vn/tp-hcm-mot-nam-di-qua-dai-dich-covid-19-9-7-2021-9-7-2022-20220709011454327.htm>

(5)

<https://www.voatiengviet.com/a/the-luc-nao-thai-nghen-va-cho-ra-doi-het-giai-cuu-toi-viet-a/7239106.html>

(6)

https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo/-/asset_publisher/k206Q9qkZOqn/content/c-huyen-gia-chi-ro-sai-lam-nghiem-trong-khi-su-dung-test-nhanh-covid-19-va-thuoc-ieu-tri

(7 – 8)

<https://www.facebook.com/nguyentuong.tuongnguyen.5/posts/pfbid0AQ4GPgUx38NxFHZdsJKXjgK7LtVFaiXny1dcrZTPgdrUVYaL781bvUpgHdfSVcUVI>



Vụ Việt Á: Truy tố 38 người, cựu Bộ trưởng Y tế nhận hồi lộ 2,25 triệu USD

RFA

30-09-2023

Capture à partir de : [RFA](#)



Ba quan chức tham nhũng trong vụ Việt Á: Nguyễn Thanh Long (trái), Chu Ngọc Anh (giữa), Phạm Công Tạc (phải). VnExpress/RFA edited

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao Việt Nam vào ngày 30/9 ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án Công ty Việt Á nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao Việt Nam, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị truy tố tội nhận hối lộ 2,25 triệu USD để tạo điều kiện cho Công Ty Việt Á trong cấp phép lưu hành, bán bộ xét nghiệm COVID-19.

Ngoài ông Long, còn năm người khác thuộc ngành y tế và khoa học-công nghệ từ cấp trung ương đến địa phương bị truy tố tội nhận hối lộ gồm các ông Nguyễn Huỳnh- thư ký của ông Long; Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Nam Liên- hai vụ trưởng thuộc Bộ Y tế; Phạm Duy Tuyển- giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hải Dương; Trịnh Thanh Hùng- vụ phó công tác tại Bộ Khoa học & Công nghệ.

Danh sách bị truy tố còn có các cựu quan chức Bộ Khoa học & Công nghệ gồm Chu Ngọc Anh- bộ trưởng; Phạm Công Tạc- thứ trưởng; trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là Nguyễn Văn Trịnh...

Theo VKSND Tối cao Việt Nam, giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ tổng cộng 106 tỷ đồng, gồm 3 triệu USD cho sáu quan chức, để được tham gia nghiên cứu, kinh doanh bộ xét nghiệm, cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm, hiệp thương giá...

Vào ngày 16/8 vừa qua Phó Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Văn Yên, cho báo chí biết đã có chỉ đạo về việc xét xử vụ Việt Á liên quan đến nhiều quan chức chính phủ trung ương và địa phương mà theo đó sẽ có một nhóm được cho là “thứ yếu” và sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Phó Ban Nội chính Nguyễn Văn Yên cho biết Ban chỉ đạo Trung ương đã đưa ra tám yêu cầu cụ thể liên quan đến vụ án và cả tám yêu cầu này đã được các cơ quan làm rõ, có 33 vụ án được khởi tố với trên 111 bị can với sáu tội danh.

Cũng theo người đại diện Ban Nội chính, Ban chỉ đạo Trung ương đã có chủ trương, chỉ đạo phân loại xử lý đối tượng một cách khoa học, và cũng rất nhân văn, nhân ái, nhưng cũng rất nghiêm khắc.

Ban Chỉ đạo Trung ương phân loại các nhóm phạm tội trong vụ án này thành nhóm người có chức vụ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định của Đảng và Nhà nước đem lại lợi ích cho Việt Á thì bị nghiêm trị.

Nhóm thứ hai là nhóm chủ mưu, cầm đầu, chiếm đoạt số tiền lớn cũng bị nghiêm trị, hết khung, hết khoản.

Nhóm thứ yếu được xác định là nhóm “phải thực hiện theo mệnh lệnh. Đặc biệt, họ không có động cơ vụ lợi và không được hưởng lợi. Họ ở tuyến đầu chống dịch và vi phạm chủ yếu trong hoạt động đấu thầu”.



[Vụ Việt Á: Bộ trưởng, nhiều thứ trưởng không bị xử lý hình sự vì ‘không vụ lợi’](#)

02/10/2023

An Tôn - VOA

Capture à partir de :[voatiengviet](https://voatiengviet.com)



Vụ Việt Á: Bộ trưởng, nhiều thứ trưởng không bị xử lý hình sự vì ‘không vụ lợi’

Một bộ trưởng, nhiều thứ trưởng và cán bộ cấp cao khác không bị nhà chức trách Việt Nam xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ bê bối Việt Á vì họ “không vụ lợi”, “không hưởng lợi”, các báo trong nước đưa tin hôm 2/10, dẫn lại kết quả điều tra của công an.

Theo tường thuật trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đầu Tư, VietNamNet và một số trang tin khác, ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Trần Văn Tùng cựu thứ trưởng của Bộ; ông Nguyễn Đình Hậu, một vụ trưởng trong Bộ, là những người có trách nhiệm liên quan trong việc quản lý, khen thưởng, thông tin tuyên truyền về bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á.

Tuy nhiên, các báo dẫn lại thông tin từ công an nói rằng ba quan chức kể trên không chịu sự can thiệp, tác động của ai khác; bản thân họ không can thiệp, tác động hoặc thông đồng, thỏa thuận với đơn vị, cá nhân nào; cũng như không được hưởng lợi từ vụ bê bối Việt Á, nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.

Mặc dù vậy, phía công an kiến nghị “xử lý theo quy định về đảng, chính quyền” và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSNDTC) cho rằng quyết định như vậy là “phù hợp”.

Như VOA đã đưa tin, khi đại dịch COVID-19 lên đến cao điểm ở Việt Nam trong hai năm 2020, 2021, hãng tư nhân Việt Á của ông Phan Quốc Việt đã hối lộ hơn 106 tỷ đồng để mua chuộc nhiều quan chức, “thổi giá” các bộ xét nghiệm khi bán cho các cơ quan nhà nước các các cơ sở y tế công lập, gây thiệt hại hơn 1.235 tỷ đồng, trong đó thiệt hại cho ngân sách nhà nước là hơn 402 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ này, 38 bị can bị truy tố, trong đó có cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh và cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc.

Bên cạnh các bị can đó là nhiều quan chức bị xem là có liên quan nhưng không bị truy tố, như ba ông Huỳnh Thành Đạt, ông Trần Văn Tùng và ông Nguyễn Đình Hậu đã nêu ở trên, ngoài ra là một số quan chức tại Bộ Y tế, theo các bản tin trong nước hôm 2/10.

Tin cho hay ông Nguyễn Trường Sơn, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, đã ký hai quyết định cấp số đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức cho bộ xét nghiệm để Việt Á sản xuất, bán thương mại thu lời bất chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra “miễn trách nhiệm” cho ông Sơn vì cho rằng đây không phải là lĩnh vực ông phụ trách, ông không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho Việt Á; không có động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. Về hành vi của mình, ông Sơn đã phải trả giá là bị

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thủ tướng ra quyết định kỷ luật. VKSNDTC cho rằng việc cơ quan điều tra vận dụng các quy định của pháp luật như nêu trên là “có căn cứ”.

Một số quan chức khác bao gồm ông Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Đỗ Hoàng Tuấn Anh, cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục giá Bộ Tài chính, cũng không bị cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm, các bản tin cho biết.

Ngoài các quan chức cấp cao ra, phía công an cũng “miễn trách nhiệm” cho một số người vì họ “là cấp dưới phải thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, không biết, không thông đồng” với Việt Á và “đã chủ động khai báo, nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận”. VKSNDTC cho rằng quyết định của phía công an là “phù hợp”.



Vụ Việt Á: Các cựu quan chức Chính phủ được xem xét giảm án

2023.10.08

Capture à partir de :[RFA](#)



Ba cựu quan chức tham nhũng trong vụ Việt Á: Nguyễn Thanh Long (trái), Chu Ngọc Anh (giữa), Phạm Công Tạc (phải). RFA edit

Các quan chức Chính phủ bị truy tố trong vụ án Công ty Việt Á nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 được xem xét giảm án với lý do thành khẩn khai báo, nộp phạt, có nhiều giấy khen trong quá trình công tác và gia đình có công với cách mạng.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam vào ngày 30/9 đã ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án Việt Á về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng," "Tham ô tài sản," "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Có sáu người là quan chức Chính phủ bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” là Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của Nguyễn Thanh Long; Phạm Duy Tuyền, cựu Giám đốc CDC Hải Dương; Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế; Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc đã gợi ý và nhận hối lộ 2,25 triệu đô la từ công ty Việt Á.

Viện Kiểm sát cáo buộc, sai phạm của các bị can khiến thiệt hại hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó Nhà nước thiệt hại hơn 402 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, nhiều bị can đã nộp lại tiền nhận hối lộ bao gồm: Nguyễn Thanh Long đã nộp toàn bộ số tiền 2,25 triệu USD; Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư tỉnh Hải Dương) nộp hơn bốn tỷ đồng; Chu Ngọc Anh - cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nộp một tỷ đồng; Nguyễn Văn Trịnh - cựu Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ nộp gần năm tỷ đồng; Nguyễn Huỳnh nộp bốn tỷ đồng; Trịnh Thanh Hùng - cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế, kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ nộp tám tỷ đồng và 8 sổ tiết kiệm trị giá hơn 3,9 tỷ đồng...

Cũng theo cáo trạng, quá trình công tác, các bị can: Nguyễn Thanh Long, Phạm Xuân Thăng, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Huỳnh, Nguyễn Văn Trịnh, Trịnh Thanh Hùng... có nhiều thành tích, được tặng thưởng nhiều Bằng khen. Ông Nguyễn Văn Trịnh và Nguyễn Thanh Long còn được tặng thưởng Huân chương.

Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Sở Y tế Hải Dương có văn bản đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị can Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Huỳnh, Nguyễn Văn Trịnh...

Theo cáo trạng, gia đình các bị can Nguyễn Thanh Long, Phạm Xuân Thăng, Nguyễn Huỳnh, Nguyễn Văn Trịnh... có công với cách mạng. Bị can Nguyễn Văn Định - cựu Giám đốc CDC Nghệ An có bố là liệt sĩ; bị can Phạm Xuân Thăng, Nguyễn Văn Trịnh là lao động chính trong gia đình.

Trước đó, Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản đã chỉ đạo việc phân loại các nhóm phạm tội trong vụ án này bao gồm nhóm được xếp vào “thứ yếu” là nhóm được xác định

không có động cơ vụ lợi và không được hưởng lợi, do đó không bị truy tố trách nhiệm hình sự.

Đại diện Ban Nội chính Đảng cộng sản Việt Nam cho biết chủ trương của Đảng là nhân văn, nhân ái, nhưng cũng rất nghiêm khắc.



Tổng Giám đốc Việt Á và cựu Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự ra tòa ngày 27/12

2023.12.18

Capture à partir de : [RFA](#)



Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt (trái) và Thượng tá Hồ Anh Sơn tại buổi họp báo công bố kết quả nghiên cứu chế tạo bộ kit phát hiện SARS-CoV-2. Dân Trí

Tổng Giám đốc- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Việt-Á, ông Phan Quốc Việt và cựu Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự thuộc Học viện Quân y- thượng tá Hồ Anh Sơn vào ngày 27/12 sẽ ra tòa trong vụ đại án bộ xét nghiệm COVID-19.

Cùng ra tòa với hai ông Phan Quốc Việt và Hồ Anh Sơn, còn có cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học- Công nghệ (KH-CN) các ngành Kinh tế- Kỹ thuật thuộc Bộ KH-CN- ông Trịnh Thanh Hùng; cựu đại tá, trưởng phòng trang bị vật tư thuộc Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự Học viện Quân y- ông Nguyễn Văn Hiệu; cựu thiếu tá trưởng phòng tài chính của viện này- ông Ngô Anh Tuấn; cựu thiếu tá, trưởng ban hóa dược Lê Trường Minh; và ông Vũ Đình Hiệp, cấp phó của Phan Quốc Việt Tội danh trong vụ án gồm “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan Công ty Cổ phần Công nghệ Việt- Á và Học viện Quân y.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam ngày 18/12 dẫn quyết định về phiên tòa như vừa nêu của Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội. Theo dự kiến phiên tòa xử bảy người vừa nêu sẽ kéo dài trong ba ngày đến ngày 29/12.

Cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương nêu rằng khi xảy ra đại dịch COVID-19 trên thế giới, Ban Giám đốc Học viện Quân y làm văn bản gửi Bộ KH-CN đề xuất phát triển bộ xét nghiệm chẩn đoán viêm phổi do vi-rút corona gây nên.

Khi nhận được văn bản đề xuất, ông Trịnh Thanh Hùng thông đồng với ông Phan Quốc Việt và Hồ Anh Sơn đưa Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á vào tham gia đề tài trong vai trò phối hợp để sản xuất 20 ngàn bộ thử nghiệm; để rồi sau đó Việt Á được cấp phép sản xuất thương mại mặt hàng này.

Ông Hồ Anh Sơn được ông Phan Quốc Việt chi cho hơn 2,4 tỷ đồng. Ông Trịnh Thanh Hùng được chi 350.000 USD.

Trong vụ đại án bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Á, hai cựu bộ trưởng Y tế và KH-CN- ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh sẽ ra tòa cùng với 36 người khác vào ngày 3/1 tới đây.

Theo truyền thông Nhà nước Việt Nam dẫn kết luận điều tra cho thấy trong hai năm đại dịch COVID-19 hoành hành tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đưa vào thị trường hơn 8,7 triệu bộ xét nghiệm; trong số này hơn 8,3 triệu bộ được tiêu thụ tại các đơn vị, cơ sở y tế. Số tiền thu được gần 4.250 tỷ đồng.



[Đại án 'thổi giá' kit xét nghiệm: Chủ tịch Việt Á bị tuyên 25 năm tù trong vụ xử đầu tiên](#)

30/12/2023

VOA Tiếng Việt

Capture à partir de : [voatiengviet](https://www.voatiengviet.com)



Đại án ‘thổi giá’ kit xét nghiệm: Chủ tịch Việt Á bị tuyên 25 năm tù trong vụ xử đầu tiên

Một tòa án quân sự ở Việt Nam hôm 29/12 tuyên phạt Chủ tịch Công ty Việt Á Phan Quốc Việt 25 năm tù giam, mức án cao nhất cho các bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án đầu tiên của đại án nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19, vốn ‘gây rúng động’ cả hệ thống y tế Việt Nam.

Công ty tư nhân Việt Á do ông Việt đứng đầu bị cáo buộc đã hối lộ hơn 106 tỷ đồng để mua chuộc nhiều quan chức và thổi giá các bộ xét nghiệm khi bán cho các cơ quan nhà nước và các cơ sở y tế công lập trong lúc đại dịch COVID lên đến đỉnh điểm ở Việt Nam. Việc này được cho là đã gây hại hơn 1.235 tỷ đồng, trong đó thiệt hại cho ngân sách nhà nước là hơn 402 tỷ đồng.

Vụ án được Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an khởi tố vào tháng 12/2021. Ông Việt nằm trong số 60 người bị bắt giam, khởi tố trong vụ án được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh là những người có chức vụ cao nhất trong vụ đại án này bị khởi tố.

Sau ba ngày xét xử, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội hôm 29/12 tuyên án đối với 7 bị cáo trong vụ án liên quan đến Học viện Quân y của Bộ Quốc phòng Việt Nam và công ty Việt Á cùng các đơn vị liên quan, theo truyền thông trong nước.

Ghi nhận của [Vietnam Plus](#) cho biết ông Việt bị tuyên 15 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, với tổng hình phạt là 25 năm tù giam.

Người đứng đầu Việt Á bị cáo buộc là đã “thông đồng” với ông Trịnh Thanh Hùng, phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế-Kỹ thuật của Bộ Khoa học và Công nghệ, và ông Hồ Anh Sơn,

thượng tá quân đội làm phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự của Học viện Quân y, dùng kit xét nghiệm của Việt Á cung cấp đưa đi thử nghiệm, nghiệm thu đề tài trái pháp luật, theo [Tuổi Trẻ](#).

Ông Việt còn bị cho là đã “vì vụ lợi cá nhân, muốn bán được nhiều kit thu nhiều lợi nhuận nên để Học viện Quân y nhận kit, lập các văn bản trước rồi hợp thức hóa sau” và sau đó “chi tiền ‘hoa hồng’ cho các bị cáo khác.”

Ông Hùng bị tuyên 15 năm tù trong khi ông Sơn bị kết án 12 năm, cùng với tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Theo Hội đồng xét xử, được Vietnam Plus trích dẫn, ông Hùng đã thông đồng với ông Việt và ông Sơn để đưa Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á vào tham gia đề tài với vai trò là cơ quan phối hợp, sản xuất 20.000 kit xét nghiệm thử nghiệm, sau đó để công ty này được cấp phép, sản xuất thương mại trái pháp luật sản phẩm này. Ông Hùng bị cáo buộc nhận 350.000 USD từ ông Việt trong vụ thông đồng này.

Còn ông Sơn, theo HĐXX được Tuổi Trẻ trích dẫn, vị thượng tá quân đội này thông đồng với ông Hùng và ông Việt sử dụng kit của Việt Á để cung cấp, đưa đi thử nghiệm đề tài trái pháp luật. Ông Sơn là người được Học viện Quân y phân công nghiên cứu đề tài làm kit xét nghiệm với khoản kinh phí khoảng 18 tỷ đồng nhưng thay vào đó đã dùng kit test của Việt Á để đưa đi thử nghiệm.

Tại phiên tòa, ông Sơn nhận sai phạm và xin lỗi cũng như xin không bị phát mại căn hộ chung cư “đang là chốn dung thân duy nhất của gia đình” ông, theo Tuổi Trẻ.

Ông Hùng cũng thừa nhận sai phạm và “rất ăn năn hối cải” nhưng cho rằng mục đích của ông vì “trách nhiệm với đất nước” khi muốn “có kit test sớm nhất, nhanh nhất, chất lượng nhất để sẵn sàng tham gia phòng chống dịch” trong quá trình phê duyệt, triển khai đề tài cấp quốc gia nghiên cứu bộ xét nghiệm COVID.

Nói lời sau cùng tại phiên tòa hôm 28/12, ông Việt được VietNamNet trích lời thừa nhận sai phạm nhưng mong HĐXX “xem xét công trạng, bối cảnh phạm tội” khi “vì lợi ích chung của đất nước” để cho hình phạt nhẹ nhất.

Các bị cáo còn lại trong vụ xét xử hôm 29/12 nhận các mức án từ 4 đến 7 năm tù.

Một đại biểu Quốc hội Việt Nam vào năm ngoái nói trước nghị trường rằng đại án Việt Á là một “quả bom” gây rung động cả hệ thống y tế trong nước trong bối cảnh việc chống tham nhũng gây ra tâm lý “sợ thanh tra, kiểm tra”, không dám làm, không dám mua và thái độ “cứ nhìn vào đâu là thấy tiêu cực ở đó” của các bệnh viện và cơ sở y tế, theo [VietNamNet](#).

Vụ Việt Á cũng làm nổi lên hiện tượng “sân sau” của ngành y tế Việt Nam, trong đó một loạt cán bộ ở các trung tâm Kiểm soát bệnh tật của các tỉnh thành bị bắt giam và khởi tố vì “gian lận” trong việc mua bán thiết bị y tế.

Cơ quan điều tra của Bộ Công an vào tháng 10 đã quyết định không xem xét trách nhiệm hình sự đối với một bộ trưởng và nhiều thứ trưởng vì VKSND Tối cao cho rằng họ “không được hưởng lợi” trong vụ án, vốn gây bức xúc trong quần chúng nhân dân ở Việt Nam.

Việc xét xử đại án Việt Á sẽ tiếp tục vào đầu tháng 1 năm sau khi 38 bị cáo, trong đó có ông Việt cùng hai bộ trưởng Long và Ngọc Anh, sẽ bị đưa ra trước vành móng ngựa. Trong vụ án tiếp theo của đại án này, ông Việt sẽ bị xử với hai cáo buộc, gồm “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ.” Trong khi đó cựu bộ trưởng Y tế bị đưa ra xét xử tội “Nhận hối lộ” còn cựu bộ trưởng Khoa học và Công nghệ sẽ bị xử với các buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”



[Đại án Việt Á tại Học Viện Quân Y: Những người liên can lãnh án tổng cộng 75 năm tù](#)

2023.12.29

Capture à partir de : [RFA](#)



Ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, tại phiên tòa.
Photo: RFA

Ông Phan Quốc Việt- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) lãnh án 25 năm tù; ông Trịnh Thanh Hùng- cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ (KH-CN), 15 năm tù; ông Hồ Anh Sơn- cựu Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự thuộc Học viện Quân y, lãnh án 12 năm tù.

Những mức án vừa nêu do Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đưa ra sau ba ngày xét xử.

Ngoài những mức án cho ba người vừa nêu, tòa còn tuyên án đối với các bị cáo Nguyễn Văn Hiệu- cựu Đại tá, cựu Trưởng phòng trang bị Vật tư Học viện Quân y, 7 năm tù; Ngô Anh Tuấn- cựu Thiếu tá, cựu Trưởng phòng Tài chính Học viện Quân y, 4 năm tù; Lê Trường Minh- cựu Thiếu tá, cựu Trưởng ban Hóa dược, Học viện Quân y, 6 năm tù; và Vũ Đình Hiệp- Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, 6 năm tù.

Vào ngày 27/12, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội bắt đầu phiên sơ thẩm xét xử bảy người vừa nêu do liên can trong vụ test kit COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Hai ông Hồ Anh Sơn và Trịnh Thanh Hùng bị truy tố tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, ba cựu sĩ quan quân đội còn lại và hai lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á bị truy tố về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương nêu rằng khi xảy ra đại dịch COVID-19 trên thế giới, Ban Giám đốc Học viện Quân y làm văn bản gửi Bộ KH-CN đề xuất phát triển bộ xét nghiệm chẩn đoán viêm phổi do vi-rút corona gây nên.

Khi nhận được văn bản đề xuất, ông Trịnh Thanh Hùng thông đồng với ông Phan Quốc Việt và Hồ Anh Sơn đưa Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á vào tham gia đề tài trong vai trò phối hợp để sản xuất 20 ngàn bộ thử nghiệm; để rồi sau đó Công ty Việt Á được cấp phép sản xuất thương mại mặt hàng này.

Ông Hồ Anh Sơn được ông Phan Quốc Việt chi cho hơn 2,4 tỷ đồng. Ông Trịnh Thanh Hùng được chi 350.000 USD.



[Những vở bi, hài kịch mang tên “Đại án”](#)

Capture à partir de : [baotienngdan](https://baotienngdan.com)

Bi, hài kịch!

Chúng tôi gọi các “Đại án” ở Việt Nam vừa qua như vụ “Việt Á” và “Chuyến bay giải cứu” là những vở bi, hài kịch của xã hội Việt Nam thời Cộng sản.



Dân đi bộ về quê

Những vụ đại án được coi là những “bi kịch” nhưng cái bi kịch này không chỉ trên sân khấu hay trong tác phẩm văn học, mà những tấn bi kịch này đang diễn ra trong thực tế đời sống xã hội. Ở đó, mỗi người dân là những những chuyện kể về những số phận và biến cố bi thảm trong đời thực ở xã hội Việt Nam. Đặc biệt là những giai đoạn khốc liệt, khó khăn nhất khi cả thế giới đương đầu với Đại dịch Covid-19. Ở Việt Nam, những diễn biến của đại dịch, những bế tắc xã hội, những hậu quả mà người dân Việt Nam đã phải chịu bằng một “đặc tính riêng có” của Việt Nam nhưng hàng triệu con người hoảng hốt bỏ chạy khỏi các trung tâm thành phố, công nghiệp. Hàng loạt các bi kịch đã xảy ra tại các khu dân cư, trên con đường chạy trốn bởi dịch bệnh, bởi hệ thống công quyền... được mạng xã hội phản ánh dù không đầy đủ, nhưng đủ để nói lên tính khốc liệt, sự khốn khổ của người dân và nhất là bản chất của hệ thống công quyền. Hàng chục ngàn con người đã bỏ mạng bởi dịch bệnh mà không đáng phải chấp nhận cái chết. Chỉ bởi sự vô cảm, bởi sự cứng nhắc, bởi sự kiêu ngạo Cộng sản, bởi

những sai lầm chẳng giống ai của hệ thống công quyền, không thể cứu vãn gây ra.

Đặc biệt, đó cũng là hậu quả của hệ thống quan chức, công quyền trong bất cứ trường hợp nào, cũng lấy mục đích tham nhũng, ăn cướp hoặc phục vụ mục đích ăn cướp, bóc rĩa người dân lành vô tội trong một “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”.

Và chính cái “Nhà nước của dân, do dân, vì dân” ấy, đã thực hiện những tấn bi kịch một cách hoàn hảo. Để rồi nhìn vào đó, người ta không thể nào nhịn nổi tiếng cười.



Dân bỏ về quê

Thông thường là vậy, một xã hội khi đi đến tận cùng của sự suy đồi, thì nó đi từ trạng thái Bi sang Hài. Cũng như con người khi đến đường cùng của sự đau khổ, thì nhiều khi tiếng cười được cất lên, được mang đến một cách vô thức.

Những vở hài kịch đó không chỉ nằm ở những chiến dịch “Chống dịch như chống giặc”, “Mỗi nhà dân, mỗi thôn xã, xóm làng đều là những pháo đài”, ở những cuộc hành quân, đưa xe tăng thiết giáp vào Sài Gòn để chống dịch. Hẳn nhiên, là ai cũng biết Xe tăng, thiết giáp và quân đội không thể bắn vào virus vô hình vô dạng, chỉ có người dân là hữu hình và có thể hứng chịu súng đạn, thiết giáp và xe tăng mới có tác dụng mà thôi.

Nhưng, những vở hài kịch còn nằm ở môi miệng người cộng sản. Chắc chắn một điều là những câu nói của quan chức Việt Nam rằng: *“Việt Nam là điểm đến an toàn”, “Nếu cột điện ở Mỹ có chân cũng sẽ về Việt Nam”* (Nguyễn Xuân Phúc) rằng *“Dù có nhiều ca nhiễm, dù con virus này ở đâu có đáng sợ, nhưng mà với Việt Nam ta, chắc chắn là nó không làm gì được”* hoặc *“Tất cả cuộc sống của người Việt Nam hôm nay là niềm mơ ước của nhiều nước trên thế giới. Chúng ta có được thành công đó là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị”* (Vũ Đức Đam)... thì đằng sau, khi phát hiện ra thực chất đó là những Trùm cuối, là những con sâu, những tên cướp đã rắp tâm lợi dụng dịch bệnh để tổ chức những trận cướp trên quy mô cả hệ thống chính trị.

Đó là những kit-test Việt Á được tổ chức nhanh chóng bằng cả hệ thống quan chức tham nhũng, những người cầm đầu, có trách nhiệm lớn nhất trong công cuộc phòng chống dịch bệnh của cả nước.

Đó là những hệ thống quan chức đủ mọi ngành, mọi cấp, từ chính quyền đến chuyên môn, các Bộ, Ngành... và đội ngũ dư luận viên của đảng cổ vũ rồi tổ chức những chuyến bay “Ngạo nghễ” để “Đón công dân Việt Nam về chăm sóc” nhưng thực chất là bóp hầu, bóp cổ người dân, thậm chí cả những xác chết từ nước ngoài để được đưa về đất nước.

Những màn Hài kịch



Nhưng, cái Bi, Hải kịch trong thực tế đời sống đã diễn ra, vừa được kết thúc bằng hai màn hài kịch có thể gọi là “Vĩ đại” bằng những vụ điều tra, xét xử mang đậm tính chất “*Nhà nước pháp quyền XHCN*”. Ở đó, việc phát hiện, điều tra, xét xử của cả hệ thống luật pháp nước nhà đã không thể ngăn cản được người dân bật lên những câu hỏi, những thắc mắc dẫn đến những câu chửi thề, rồi cuối cùng là là những trận cười méo mó.

Người dân theo dõi những diễn biến từ đầu cho đến khi vụ án “Chuyến bay giải cứu” đã kết thúc phiên phúc thẩm. Người dân thấy gì?

Ở đó, người ta giật mình thấy nhiều điều tưởng chừng không thể, mà vẫn xảy ra như không giữa cái gọi là “*Nhà nước pháp quyền*” này.

Ở đó, người ta thấy rằng có một hệ thống luật pháp nhưng được sử dụng với nhiều cách khác nhau. Việc sử dụng, suy diễn nó ra sao, phụ thuộc đối tượng mà hệ thống đó nhắm đến mà không phụ thuộc bản chất tội phạm của bị cáo ra sao.

Ở đó, tòa được sử dụng để tuyên những bản án bỏ túi, những bản án nặng hay nhẹ, phụ thuộc thân thế, tiền bạc, khả năng... đặc biệt là thái độ “biết điều” của từng bị cáo ra sao.



Người ta có thể thấy một điều tra viên như Hoàng Văn Hưng với lý lẽ vững chắc làm cho tòa tối mặt không thể cãi, không thể đổi chất đã bị tòa tuyên án chung thân dù Viện Kiểm sát đề nghị 19-20 năm tù. Sở dĩ tuyên chung thân, chỉ vì “thái độ” và lý lẽ làm Tòa không cãi được. Thế rồi, khi anh ta biết dù có cãi bằng trời, lý luận hay tranh biện đúng đến mấy, thì Tòa vẫn có thể bất chấp tất cả để trả thù bằng mức án nặng

nhất. Bởi Tòa đâu có xử bằng lý lẽ, bằng chứng cứ. Thì anh ta đành chấp nhận chịu thua.

Và khi anh ta chịu thua, có nghĩa là Tòa không còn bị bẽ mặt, thì Tòa tuyên lại 20 năm tù giam.

Ở đó, người ta thấy một can phạm nhận 2,8 triệu đôla, nghĩa là hàng chục tỷ đồng để chạy án. Nhưng rồi chỉ chi 800.000 đôla, còn lại thì chiếm đoạt.

Ở đó, dù tay cán bộ điều tra đã khẩn thiết yêu cầu truy tố ngay can phạm chạy án này cái tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nhưng tòa cứ làm lơ rồi bỏ qua một cách trắng trợn và công khai.

Thế rồi, tòa vẫn chỉ bị tuyên án ví dụ với 5 năm tù, thậm chí sau đó, Tòa còn tự giảm cho một năm dù không kháng cáo. Chắc hẳn bởi Tòa thấy với việc nhận mấy chục tỷ đồng ấy, nếu tuyên án 5 năm vẫn còn... đắt quá.

Đơn giản, chỉ bởi can phạm này thuộc lực lượng “Còn đảng, còn mình” – hẳn nguyên là Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội. Và chỉ riêng phần tiền của hắn chưa kịp cất giấu, người ta bắt được khi khám nhà là 146 lượng vàng, 210.000 đô la và cả tỷ đồng.

Thế lực như vậy, tiền bạc như thế, thì có tòa nào mà tuyên án nặng cho nổi. Nhất là khi mà hắn ta có nghề... hối lộ, chạy án.

Hài hước nhất, có lẽ điều ai cũng thấy, đó là không chỉ hiện tượng đầu voi, đuôi chuột của vụ án, mà còn là câu hỏi không được trả lời: Việc bắt bớ, giam cầm, truy tố, xét xử... hết cả đồng tiền dân ấy, nhằm mục đích gì?

Người ta không biết để làm gì khi bắt bớ, giam cầm, huy động cả hệ thống đi điều tra, bắt bớ rồi đưa vụ án này xét xử khi mà các bị hại là những công dân không hề được nhắc đến.

Không có một bị hại nào được nêu tên, dù trước đó, con số hơn 200.000 công dân đã được thống kê qua hơn 2.000 chuyến bay “Giải cứu”.

Thế rồi, con số Bộ Công an đưa ra rằng mỗi chuyến bay, những tên cướp mang thẻ đảng này cướp được của công dân hơn 2 tỷ đồng. Tổng cộng là hơn 4.000 tỷ bị cướp đoạt. Thì sau một lúc cò cưa, điều tra, kiểm sát, truy tố... con số đó đã teo lại chỉ còn hơn 1.000 tỷ.

Những phiên tòa vụ “Chuyến bay giải cứu” đã khép lại phiên phúc thẩm. Nhưng điều đọng lại trong người dân, không phải là cái án ai phải chịu nặng, nhẹ ra sao hay tội ác bị trừng phạt như thế nào.

Điều người dân hiểu rất rõ là cả hệ thống đang ra sức tìm mọi cách để nã những đồng tiền từ bọn cướp ngày mà thôi. Nhưng điều hài hước, là cả hệ thống chính trị ấy, coi là chuyện hết sức bình thường khi đưa ra cái gọi là “Xét xử”. Vì vậy, việc dẫm đạp lên luật pháp là điều ai cũng thấy.

Tòa có thể bỏ qua những điều luật, điều lệ đã được ghi bằng giấy trắng mực đen, nếu can phạm chịu bỏ tiền ra là đủ. Thậm chí, Tòa còn dùng hẳn việc xử xét, để can phạm có thời gian... nộp tiền. Rồi sau đó mới căn cứ vào đó mà... xử.

Tội trạng ra sao, vi phạm thế nào... không quan trọng, miễn là có “thái độ tử tế với Tòa”.

Mà thông thường, nếu không theo luật, chỉ xử căn cứ vào “Thái độ” thì mọi chuyện sẽ dễ dàng thay đổi bởi “nén bạc, đâm toạc tờ giấy” là điều cha ông nhắc nhở từ xưa và bây giờ được thể hiện rất... cụ thể ngay tại cái gọi là Tòa.

Thế rồi tiền đó được sung công, được đưa vào ngân sách nhà nước

Rồi tiền đó được chi dùng cho những việc theo ý đảng. Để tổ chức đại hội đảng, để họp quốc hội, để tổ chức “Ngày hội toàn dân đi bầu cử”.

Và một phần rất lớn, là lại để các đảng viên tham nhũng.

Có thể thấy bản chất của việc bắt bớ, truy tố, xét xử... thực chất lại chỉ là “Cướp của bọn cướp” mà thôi.

Thế rồi mấy ngày qua, vụ án “Việt Á” lại mở màn với nụ cười “*hồn nhiên đến ngờ ngạc nhiên và có phần bệnh hoạn*” của Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Việt Á trước Tòa.

Trước Tòa, anh ta tuyên bố: “*Nếu được quay lại từ đầu, bản thân vẫn làm như những gì đã làm. Một ngàn lần lặp lại và biết kết quả như hôm nay bị cáo vẫn làm. Bị cáo tin tưởng rằng trong bối cảnh đó những người khác chắc chắn cũng sẽ làm. Nếu không sai phạm thì chắc chắn không thể nào đóng góp kịp thời cho chống dịch.*”

Có lẽ, đó là những kết luận mà chẳng cần nhận thức cao siêu cũng sẽ hiểu rằng: Với hệ thống chính trị, nhà nước này mà không hồi lộ,

không lừa đảo, không cướp giật thì chẳng có thể động tay động chân được điều gì. Và còn làm, thì sẽ còn sai, còn có tội.

Bởi không có tội, không hối lộ, không tham nhũng, không cướp bóc được, thì hệ thống này tề liệt.

Vở hài kịch vẫn tiếp diễn



Màn hài kịch Xử án vụ án “Việt Á” đã bắt đầu màn thứ nhất. Có lẽ không cần bình luận nhiều. Một stt trên trang Facebook của một nhà văn viết như sau đủ để hiểu vở kịch còn nhiều điều hài hước:

Bước xuống xe tù hấn đã cười...

Hấn vừa đi vừa cười.

Hấn không ngờ một thằng bị bạn bè vẫn chê là đồ mặt hăm tài lại có một thời khuy nh đảo được cả thiên hạ, cả trăm triệu người sống dở, chết dở, sắp mặt ...vì hấn.

Hấn cười vì cả một cái viện quân y to đùng, hoành tráng với một lô một lốc tướng tá có lúc phải nấp dưới váy vợ hấn...

Hấn cười, hấn muốn cười thật to cho sảng khoái, cuộc đời hấn thế mà cũng đã có một vai diễn lớn trong tấn trò đời, mà cả đồng nhà báo, cả mớ quan chức ...từng ngóng theo mỗi cảnh diễn của hấn. Ồ hấn từng được trao cả huy chương lao động nữa đấy!

Hắn cười vì hắn thấy lạ...hắn chỉ nắm có 20% cổ phần cái công ty lừa đảo ấy, vậy mà hình như, hình như người ta quên mất...quên mất chủ nhân của 80% còn lại...

Hắn cười khi nhìn lên cái mặt tiền của tòa án, nhìn mấy vị quan tòa mũ mào uy nghi, à hắn đọc được ở đâu: xét xử công bằng, không có vùng cấm... vậy mà hắn nhìn quanh thấy hình như còn thiếu, thiếu bị cáo...

Hắn cười vì tội hắn, hắn có bị tùng xẻo cũng chưa hết tội: kiếm tiền trên cái chết của đồng loại, kiếm tiền trong đại dịch...thì chỉ có lũ kền kền ăn xác sống...nhưng không ngờ hắn chỉ bị kêu án mấy chục năm tù thì tòa nhân đạo quá!

Hắn cười vì hắn biết chưa bao giờ lời nói của hắn quan trọng đến thế, nặng cân đến thế...một lời khai của hắn trước tòa cũng khiến cho bao kẻ mất ăn, mất ngủ, thót dái lên cổ ...

Hắn cười... (Đặng Chương Ngạn)

Vâng, hắn cười.

Và không chỉ hắn cười khi mà cả đất nước đang diễn một vở đại bi kịch

Và những màn hài kịch sẽ còn được diễn lâu dài.



[Về vụ test kit Việt Á do vợ Phan Quốc Việt “phát minh”: Ý kiến của PGS Cao Thị Bảo Vân](#)

Capture à partir de :[baotienngdan](https://baotienngdan.com)

Võ Xuân Sơn

2-1-2023

Như tôi vẫn thường nói khi bàn luận về các vấn đề liên quan đến chống dịch, rằng tôi là một bác sĩ điều trị, không phải bác sĩ y học dự phòng. Dưới đây, tôi xin phép đăng lại và dẫn nguồn ý kiến của một chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến việc sản xuất test kit, ý kiến về test kit và Việt Á.

Tác giả là PGS TS Cao Thị Bảo Vân, người đoạt giải WIPO dành cho nhà sáng chế nữ xuất sắc nhất năm 2007 với công trình: “Nghiên cứu giải mã bộ gen virus cúm gà A/H5N1 lưu hành ở Việt Nam trên mẫu bệnh phẩm người và gia cầm năm 2004-2005”. Dưới đây là ba bài viết liên tiếp của tác giả về vấn đề nói trên, được để ở chế độ công khai:

Em xin đóng góp thêm chút ý kiến cá nhân từ góc nhìn chuyên môn về vụ Việt Á.

Các cơ sở chống dịch hàng đầu ở TP Hồ Chí Minh hồi ấy không mua kit của Việt Á. Vì vậy không thể nói đó là phương tiện duy nhất mà không có nó thì không chống được dịch ở Việt Nam.

Hồi COVID mới nổ ra ở Trung Quốc thì WHO và CDC đã gửi ngay protocol xét nghiệm MIỄN PHÍ trên mạng, để các nước kịp làm theo chống dịch. Nhớ hồi đó WHO lấy công thức của Đức, còn CDC Mỹ thì công thức hơi khác chút. Giờ nói vợ Phan Quốc Việt phát minh! Vậy có đăng ký được bản quyền không?



Ảnh: Bị cáo Phan Quốc Việt. Nguồn: Báo Dân Trí

Muốn làm ra phương pháp xét nghiệm mới thì tiên quyết phải giải mã toàn bộ gen của con virus gây bệnh. Việt Nam khi ấy có vài ba mẫu, bảo quản như vàng, nguồn kiếm kinh phí mà, nội bộ xin còn không nổi. Hồi đó em và lab Sinh học phân tử chủ chốt của Viện Pasteur, làm đơn xin chỉ một mẫu để nghiên cứu, mà đ/c Viện trưởng hồi đó rất nghiêm, nhất định không cho. Nên em làm đơn xin nghỉ việc, ra khỏi Viện vào đầu dịch. Nghĩ lại cũng là may, chắc các cụ phù hộ.

Kit chẩn đoán gen virus gây Covid-19 (không phải test nhanh) cũng theo nguyên tắc phương pháp Realtime PCR nói chung, thực ra là trộn mấy thành phần chủ chốt cần thiết và bộ mồi dựa trên gen của virus gây bệnh thôi. Cái gì cũng mua mà các cụ.

Nhiều người thắc mắc: Nói quy trình có sẵn miễn phí, vậy chả lẽ các hãng nước ngoài họ không làm được để bán? Thế này các cụ ạ. Từ quy trình in house tới cấp phép cho bộ kit thương mại, quy định của quốc tế vô cùng ngặt nghèo. Quá trình kiểm định phải thực hiện trên

số lượng mẫu lớn, rồi phải xin được chứng chỉ IVD mới được sử dụng trên người bệnh được. Kit nước ngoài chưa có chứng nhận IVD thì một là Việt Nam không cho nhập, mà nếu may lọt được thì cũng không đầu thầu được. Mà dù có trúng số độc đắc mà đầu thầu được thì lại không có tên trong công văn khuyến cáo của Bộ Y tế, dù giá rẻ hơn nhiều.

Việc kiểm định kit ba ngày nói đạt thì không hiểu thế nào. Kiểm định làm trên bao nhiêu mẫu bệnh phẩm của Việt Nam, độ nhạy độ đặc hiệu ra sao, v.v.. tí tí tiêu chuẩn đánh giá một bộ sinh phẩm áp dụng cho người bệnh, không phải nói “đạt” là xong. Thế mà xong, lại còn được đưa vào công văn Bộ Y tế khuyến cáo các CDC mua, có cả giá tiền! Các CDC làm theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì bị bắt!

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đọc báo cáo kiểm định, chả lẽ không biết là thẩm định kit nào? Hai phương pháp của Học viện Quân y và của “vợ Phan Quốc Việt” khác nhau một trời một vực mà? Cái này đọc được báo cáo kiểm định thì hiểu ngay.

Còn nghe Phan Quốc Việt tự hào phát minh ra xét nghiệm gộp tiết kiệm trăm ngàn tỉ cho đất nước. Bọn này nổ như bom thế này thì cũng hiểu cách bọn ấy quảng bá các sản phẩm của mình. (Xét nghiệm gộp trong tầm soát dịch tễ thì xưa như cổ tích), chắc chỉ có Bộ Y tế ít làm thực tế và người ngoài ngành thì mới tưởng cái này mới thôi.

Sau đó Việt Á nộp đơn xin vào khu Công nghệ cao TPHCM, xin đất và đầu tư khổng để sản xuất test kit. Tình cờ em lại là Chủ tịch Hội đồng xét duyệt vụ đó. Hội đồng bao gồm chuyên gia từ các Trường Viện bên y tế ở TPHCM, nhớ mãi câu hai vị phản biện và các thành viên hỏi đại diện Việt Á “Công nghệ đâu?” Không có công nghệ gì cả ngoài trộn mấy thành phần đó. Tiêu chuẩn tiên quyết được duyệt vào khu Công nghệ cao là phải có công nghệ mới đột phá. Nên Hội đồng nhất trí: Không đạt!

Sau đó ít lâu, Việt Á quyết tâm nộp lại hồ sơ lần 2. Lần này hồ sơ cũng dày cả thước, nhưng vẫn bị: Không đạt các cụ ạ. Mấy tháng sau thì nghe tin Việt Á bị bắt... Các bác thấy TPHCM xét duyệt cũng khá công tâm đấy chứ.

Sau khi họp xong, Hội đồng toàn bọn bè nên hay tán gẫu. Hôm ấy thì thào với nhau là đề tài làm kit này được 18 tỉ đấy...

Để xem xét một dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao (CNC) TPHCM, Hội đồng tư vấn Khoa học Công nghệ được yêu cầu đánh giá dự án về nhiều mặt: Mức độ hiện đại của công nghệ, máy móc thiết bị có tiên tiến và phù hợp với công nghệ không? Có bảo đảm sản xuất được sản phẩm dự kiến về số lượng và chất lượng không v.v...

Khoảng tháng 4-2021, Việt Á trình Khu CNC một dự án đầu tư hoành tráng, xin đất 50 năm với nhiều sản phẩm, tập trung vào kit chẩn đoán covid vì đề tài đang hot.

Nhận xét của các thành viên hội đồng khá chi tiết. Ở đây em chỉ copy vài đoạn đánh giá của một phản biện đối với Dự án đầu tư vào Khu CNC TPHCM của Công ty Cổ phần Việt Á.

– Dự án chỉ đề cập công nghệ chiết rót, đóng gói để tạo thành phẩm, chưa làm rõ công nghệ tạo ra sinh phẩm chẩn đoán. Dự án cần làm rõ các công nghệ được sử dụng để tạo ra sinh phẩm chẩn đoán và phương án công nghệ được lựa chọn.

– Khi mô tả quy trình công nghệ thì nguyên liệu đầu vào gồm có những gì, được tác động như thế nào để thành Bán thành phẩm. Bản thân Bán thành phẩm gồm những loại gì để khi phân chia, đóng gói, lắp ráp tạo thành Thành phẩm. Bán thành phẩm có được KCS không?

– Trong các Nguyên liệu thì nguyên liệu nào là đặc thù của Việt Á, do Việt Á thiết kế riêng, có sở hữu trí tuệ để tạo ra sự khác biệt, ưu điểm, tính năng vượt trội, cần được giải trình rõ trong phần mô tả của quy trình. Quy trình thiết kế, chế tạo nguyên liệu này như thế nào? để thể hiện tác động, chất xám, trí tuệ của Việt Á, làm căn cứ cho tính ưu việt, vượt trội của Việt Á?

– Cần làm rõ tiêu chuẩn nguyên vật liệu. Tiêu chuẩn nguyên vật liệu cần nêu rõ các yêu cầu chất lượng chính như độ tinh khiết, giới hạn tạp chất, nồng độ, hàm lượng, hoạt lực, hoạt độ, độ trong, độ đục, hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất.

– Cần làm rõ nguyên vật liệu nào do Việt Á thiết kế và đặt hàng sản xuất theo yêu cầu chất lượng của Việt Á? Nhà sản xuất dự kiến là ai? Ở đâu?

– Trong danh mục nguyên vật liệu không thấy chứng dương, chứng âm, môi, probe đặc hiệu đối với các KIT của Việt Á.

– Số lượng nguyên vật liệu cần kèm theo đơn vị tính.

– Nhóm sản phẩm dự kiến thể hiện bốn loại: Định tính, Định lượng, Định type gen và Tách chiết. Như vậy công nghệ cụ thể trong mỗi loại sản phẩm là gì? Từ đó làm rõ công nghệ mà Việt Á sử dụng cho từng loại sản phẩm là gì, tác động chất xám, trí tuệ của Việt Á như thế nào trong từng công nghệ? Rồi mới giải trình sự lựa chọn công nghệ, tính ưu việt ...

– Dự án cũng không đề cập đến hệ thống phòng sạch hay kiểm soát nhiễm trong dây chuyền sản xuất. Đây là các yếu tố cần thiết để sản xuất sinh phẩm chuẩn đoán. Do đó cần làm rõ cách thức pha chế và kiểm soát nhiễm trong quá trình sản xuất các sản phẩm trong dự án. (Chắc các em chưa biết sản xuất sinh phẩm phải làm trong phòng sạch).

– Không những không đề cập đến chi phí đầu tư hệ thống phòng sạch hay kiểm soát nhiễm cần thiết để sản xuất sinh phẩm chuẩn đoán, trong dây chuyền còn không thấy nhắc đến đến hệ thống thiết bị pha chế, mà chỉ thấy có máy khuấy từ. Có thể hiểu đây là thiết bị pha chế của dây chuyền? Như vậy thiết bị pha chế của dây chuyền là thiết bị hờ và khá thô sơ, không đảm bảo yêu cầu vệ sinh, kiểm soát nhiễm và nhiễm chéo đối với việc sản xuất sinh phẩm chuẩn đoán. Do đó cần làm rõ cách thức pha chế và kiểm soát nhiễm trong quá trình pha chế các sản phẩm trong dự án. Trong danh mục thiết bị của dây chuyền không có các thiết bị như Laminar Air Flow hay Biological Safety Cabinet, cân, đồng hay thiết bị đo lường nào để hỗ trợ pha chế?

– Sự kết nối và đồng bộ giữa khâu pha chế bán thành phẩm và phân liều-đóng gói chưa được mô tả trong dây chuyền sản xuất. Do đó cần làm rõ và bổ sung. (Không có bán thành phẩm, chỉ thấy thành phẩm được phân liều và đóng gói).

– Danh mục thiết bị cũng không đề cập đến tủ lạnh sâu (-80 °C) để bảo quản nguyên vật liệu, sinh phẩm trong thời gian dài.

– Hầu hết các nguyên liệu quan trọng để tạo ra sản phẩm được sản xuất ở nước ngoài đều phải nhập khẩu, nhưng được chủ đầu tư mua lại từ nhà phân phối, nhập khẩu bán lẻ trong nước và được liệt kê sai là nguyên liệu trong nước, cần điều chỉnh lại cho đúng và tính toán lại giá trị, tỷ lệ giữa nhập khẩu và trong nước.

– Phần chi phí R&D (nghiên cứu phát triển) cần rà soát lại số liệu vì số ở các trang không khớp với nhau và không được tính toán, bóc tách hay tổng hợp theo đúng nội dung và cách tính theo quy định.

– Mục 7: Cần liệt kê đầy đủ các tiêu chuẩn gồm những Tiêu chuẩn mà Việt Á đã đạt được và những Tiêu chuẩn mà Việt Á dự kiến triển khai tại dự án này để thể hiện sự cam kết về chất lượng, phụ lục chỉ là các minh chứng.

– Sau khi chỉnh sửa, bổ sung phần nguyên vật liệu, làm rõ lại nguồn cung cấp, cần cập nhật lại Bảng tỉ lệ cấu thành chi phí sản xuất ở mục 9.1 và tính lại tỷ lệ giữa nguyên vật liệu nhập khẩu so với trong nước.

– Về hiệu quả của công nghệ đối với sự phát triển của địa phương, ngành Dự án có tiềm năng tạo ra các sản phẩm sinh phẩm chẩn đoán phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được, tuy nhiên đóng góp về mặt công nghệ chưa rõ ràng, cần giải trình, bổ sung thêm.

Có thể Việt Á phát minh ra phương pháp ưu việt hơn, (em mong là thế), nhưng nó chưa được phản ánh trong dự án. Trong giải trình chỉ có chiết rót và đóng bao bì thôi.

Em xin gửi ý kiến cá nhân để trả lời một số bác đã quan tâm comments:

1. Chất lượng kit Việt Á thế nào, dùng được không?

Viện VSDT đánh giá đạt, WHO đánh giá không đạt. Chắc tác giả biết rõ hơn lý do bị loại. Cá nhân em nghĩ là cũng dùng được, tiện cho các tỉnh không nhiều người quen làm các xét nghiệm sinh học phân tử. Nhưng nếu cho nó là kit duy nhất được giới thiệu cho các nơi thì cũng là hình thức lobby chính sách.

2. Tại sao nói Việt Á cũng tham khảo quy trình quốc tế (tức là các quy trình đã được thẩm định rồi), mà lại bị WHO đánh giá không đạt?

Em không rõ Việt Á có phát minh gì mới hay phần lớn mua mấy thành phần rồi trộn lại theo quy trình sẵn có. Nhưng do đặc tính rất nhạy của phương pháp Realtime PCR, nên đóng gói kit làm thủ công thì dễ gây nhiễm, chia thể tích dung dịch vào các ống cũng không đều, có thể ảnh hưởng tới chất lượng kết quả.

3. Nếu tham khảo quy trình nước ngoài “dễ” thế, sao Học viện Quân y nghiên cứu mãi không ra, còn Việt Á lại làm ra?

Trong các báo khoa học quốc tế đăng tải dồn dập hồi đầu dịch có thể tìm thấy vô số quy trình xét nghiệm của các nhóm nghiên cứu các nước đề xuất.

Quy trình miễn phí của WHO, CDC Hoa kỳ v.v... dành cho những đơn vị chịu trách nhiệm chống dịch triển khai. Không những cung cấp quy trình, họ còn tổ chức tập huấn, cầm tay chỉ việc và cho tặng hóa chất nữa. Vì thế giới phẳng, các nước chống dịch từ xa. Nếu Học viện Quân y làm y hệt quy trình khuyến cáo, thì chắc cũng ra kết quả, ít nhất là trên mẫu chuẩn.

Tuy nhiên, em phỏng đoán do Học viện Quân y nhận kinh phí của Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước. Yêu cầu của dạng đề tài này là phải có tính mới để có thể đăng báo khoa học (Không thể nhận đồng tiền rồi copy y nguyên cái gì người khác đã làm ra). Quy trình của Học viện Quân y có thể còn chậm và chưa chuẩn hóa tốt như các quy trình kia, chưa thể làm thành bộ sinh phẩm như yêu cầu của đề tài vì không đơn giản gọn nhẹ, khó dùng chống dịch. Nói vui thì mọi con đường đều dẫn đến Rome, nhưng các bác Học viện Quân y phải tìm đường trèo đèo lội suối, thay vì đi máy bay tới Rome. Chi tiết thì phải hỏi người trong cuộc có phải vậy không.

Hình ảnh các anh chị Học viện Quân y quên ăn quên ngủ trong lab như trên mạng viết, em nghĩ cũng là thật luôn. Chỉ có điều về cuối, chắc bạn bên Bộ Khoa học Công nghệ và Chủ nhiệm đề tài có thỏa thuận gì đó, nên mới tráo “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”.

4. Phan Quốc Việt có công hay tội?

Phan Quốc Việt do được nhiều bộ ủng hộ nên bán được rất nhiều kit, tung hoành cả nước. Em chưa biết có ai bị dương tính giả do kit mà bị lôi vào khu tập trung và không về nữa không.

Nhưng tội thì các bác thấy, nếu công ty nào cũng vô tư “chia sẻ lợi nhuận” tỉ lệ 30% “tình thương mến thương” như vậy thì đất nước sẽ ra sao? Hệ thống y tế tê liệt, hậu quả tới tận bây giờ.

5. Tại sao TPHCM chết nhiều thế?

Cái này quá vĩ mô đối với em. Cá nhân em nghĩ, có thể cũng một phần do tính cách người Sài Gòn, tuân thủ luật, chấp hành quá nghiêm lệnh

cách ly, nhốt chung F0, F1... gây nhiễm chéo. Người già bệnh nền cần cấp cứu, bà bầu con nít v.v... không ngoại lệ, vào khu cách ly không người chăm sóc. Người nghèo đói ăn, không có tiền, không được về quê v.v... gây nên khủng hoảng xã hội kinh hoàng.

Hồi đó có đ/c nào bên CDC Hồ Chí Minh cũng tỏ ý bần khoăn, rụt rè phát biểu nên cần nhắc lại biện pháp cách ly. Cả một chương buồn của Sài Gòn thân thương.



[Đại án Việt Á: Bê bối Việt Á: Ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc hầu tòa](#)

3 tháng 1 2024

Capture à partir de : [BBC](#)



Nguồn hình ảnh, Getty Images

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị giải đến tòa án sáng ngày 3/1/2024

Sáng ngày 3/1, TAND Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cùng 35 bị can khác trong vụ án Việt Á.

Đây là vụ án đầu tiên xét xử cùng lúc ba cựu ủy viên trung ương nêu trên và gần 19 cựu cán bộ của Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) các tỉnh Nghệ An, Hải Dương, Bắc Giang và Bình Dương.

Có tổng cộng sáu tội danh được nêu ra trong phiên tòa. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Long bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" với số tiền khoảng 51 tỷ đồng. Một số tờ báo trong nước như Thanh Niên, VnExpress, VOV đã mô tả ông Long ra hầu tòa với "tóc bạc trắng, đôi mắt thâm quầng".

Còn ông Chu Ngọc Anh bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt và Phó Tổng giám đốc Vũ Đình Hiệp đều bị truy tố về hai tội "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 20 ngày. Có tổng cộng hơn 70 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo và Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Liên quan đến vụ Việt Á, trong buổi lễ bàn giao công tác trước khi rời nhiệm sở, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từng có phát biểu: "Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham những liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á, điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng".

Lời thanh minh của ông Phúc được nhiều người trích dẫn và bình luận giữa bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng vợ và gia đình ông có dính líu đến vụ án Việt Á nên sự nghiệp chính trị của ông phải chấm dứt.

['Chịu trách nhiệm chính trị', ông Nguyễn Xuân Phúc thôi chức Chủ tịch nước](#)
[Nhiều báo VN gỡ đoạn phát ngôn của ông Nguyễn Xuân Phúc về gia đình và vụ Việt Á?](#)

[Vụ án Việt Á cho thấy quản lý nhà nước 'có vấn đề'](#)

Phát ngôn của ông Phúc sau đó bị hàng loạt các báo như Thanh Niên, Tiền Phong, tạp chí Công thương... gỡ bỏ. Còn về lý do ông Phúc bị miễn nhiệm thì thông cáo cho biết ông Phúc "chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 phó thủ tướng, 3 bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng; 2 phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự".

Cáo trạng viết gì?

Theo cáo buộc của Viện KSND tối cao, đầu năm 2020 khi dịch Covid-19 bùng phát và lan tới Việt Nam, Học viện Quân y phối hợp với Công ty Việt Á để triển khai đề tài nghiên cứu kit test Covid-19.

Kinh phí của dự án này là gần 19 tỉ đồng, trích từ ngân sách nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, các bị cáo tại Công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ KH-CN và một số đơn vị liên quan đã có hàng loạt sai phạm, biến kết

quả nghiên cứu về kit test Covid-19 từ tài sản nhà nước thành tài sản tư nhân.

Công ty Việt Á sau đó sản xuất hơn 8,7 triệu kit test, được cho là nâng không giá nguyên liệu đầu vào rồi bán cho các đơn vị, cơ sở y tế trên khắp cả nước; thu lợi với số tiền chênh lệch là hơn 1.235 tỉ đồng.

Đáng chú ý, để có thể thuận lợi có chân trong đề tài nghiên cứu, được nghiệm thu, cấp phép lưu hành rồi phân phối kit test đến nhiều địa phương, CEO Việt Á Phan Quốc Việt bị cáo buộc đã bỏ ra hơn 106 tỉ đồng hối lộ các quan chức.

Ông Nguyễn Thanh Long bị cho là người nhận hối lộ nhiều nhất, với số tiền 2,25 triệu USD, tương đương hơn 51 tỉ đồng.

[Đại án Việt Á: 'Quy mô kinh khủng, còn thế lực nào đằng sau?'](#)
[Covid: Bộ xét nghiệm Việt Á từ góc nhìn an nguy của thể chế](#)

Cáo trạng mô tả ông Long có vai trò "trực tiếp can thiệp và chỉ đạo cấp dưới tác động để Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá, phân bổ và thanh toán tiền kit test".

Cựu Bộ trưởng Y tế còn đứng ra giới thiệu Việt Á với lãnh đạo một số địa phương để giúp công ty này tiêu thụ kit test.

Ngoài ra, Tổng giám đốc Công ty Việt Á cũng chi hàng chục tỉ đồng để "cảm ơn" một số quan chức đã đưa ra quyết định trái pháp luật, có lợi cho công ty. Trong đó, cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhận 200.000 USD, tương đương hơn 4,6 tỉ đồng, theo cáo trạng.

Ông Ngọc Anh có vai trò là người ký quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu có sự tham gia của Công ty Việt Á, đồng ý để Bộ KH-CN tổ chức họp báo nhằm hỗ trợ quảng bá hình ảnh kit test Việt Á, ký quyết định khen thưởng và ký tờ trình đề nghị Thủ tướng khen thưởng Công ty Việt Á...



Nguồn hình ảnh, Getty Images

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ test kit Việt Á tại TAND thành phố Hà Nội với tổng cộng 38 bị cáo, bị truy tố sáu tội danh

Chiếc lò của ông Trọng

Bên cạnh đó, những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, chiến dịch 'đốt lò' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục 'nóng' khi liên tiếp nhiều quan chức bị bắt giữ và kỷ luật.

"Lửa" trong lò của TBT Nguyễn Phú Trọng không những thiêu rụi sự nghiệp chính trị của những quan chức chính quyền địa phương và trung ương, các giám đốc điều hành doanh nghiệp quốc doanh mà còn lan sang cả khu vực tư nhân - đúng theo lời ông nói "không vùng cấm, không ngoại lệ".

Gây chú ý trong dư luận trong những ngày cuối tháng 12 là vụ Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam công bố những sai phạm tại Bộ Công thương là "nghiêm trọng, khó khắc phục" liên quan đến điện gió, cung ứng xăng dầu.

Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ ủy ban này cho biết đã có những vi phạm liên quan đến Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, cựu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đề nghị "xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật".

Nhưng báo chí ít nói đến việc ông Trần Tuấn Anh là con trai của cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Ngoài ra, hai cục phó của Bộ Tài chính và Bộ Công thương cũng đã bị bắt giữ hồi tháng 27/12/2023 liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil.



Chụp lại video 

Vụ bộ xét nghiệm Việt Á: 'Một lỗi quá nặng trong khoa học'

Hôm qua, ngày 2/1, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp là quan chức cấp tỉnh mới nhất bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến Dự án Khu đô thị Thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Theo truyền thông Việt Nam, dự án này được nhắc đến trong đại án 'Vạn Thịnh Phát' khi Chủ tịch Tập đoàn Capella Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc đã chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan 40 triệu USD.

Trước đó, vào ngày 30/12/2023, cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến bị khởi tố liên quan đến cáo buộc sai phạm thời điểm ông còn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, gây thất thoát hơn 55,8 tỷ đồng.

Tháng 10/2023, ông Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã bị khởi tố liên quan tới dự án Hạc Thành Tower.

Đến nay, ông Chiến và ông Xứng đã nộp mỗi người khoảng 22,5 tỷ đồng để "khắc phục hậu quả".

Vào tháng 7/2023, khi Việt Nam tiến hành xét xử đại án 'Chuyến bay giải cứu', nhà quan sát chính trị David Hutt nói với BBC về chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng:

"Điều này cho thấy bất kỳ chiến dịch chống tham nhũng nào do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cũng sẽ thất bại nếu không giải quyết một vấn đề thật sự - đó là tình trạng ở một quốc gia độc đảng, các quan chức chỉ bị quan chức cấp cao hơn sờ gáy. Chỉ có thay đổi về hệ thống chính trị mới giải quyết hiệu quả được nạn tham nhũng."

Xét xử vụ Việt Á: Hai cựu bộ trưởng cùng 36 bị cáo hầu tòa

2024.01.03

Capture à partir de : [RFA](#)



Cựu Bí thư tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng được dẫn giải đến tòa. Công Thương

Toà án Nhân dân TP Hà Nội vào ngày 3/1 bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm 38 bị cáo bao gồm hai cựu bộ trưởng Chính phủ trong vụ đại án tham nhũng liên quan đến Công ty Việt Á.

Đây là vụ đại án thuộc diện được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam theo dõi và chỉ đạo và cũng là vụ đại án đầu tiên xét xử cùng lúc ba cựu uỷ viên trung ương, gần 19 cựu cán bộ thuộc nhiều bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ và các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của các tỉnh thành.

Theo cáo trạng được công bố trước tòa và được truyền thông Nhà nước trích dẫn, bị cáo Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Việt Á) đã "dùng tiền tác động đến các bị can có vị trí, chức vụ, quyền hạn để tạo lợi thế bất hợp pháp cho Việt Á". Bị cáo Phan Quốc Việt bị cáo buộc đã chi cho các quan chức số tiền "lót tay" hơn 106 tỷ đồng để bán các bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Á.

Theo báo Nhà nước, Cơ quan điều tra cáo buộc Việt Á đã thông thầu tại 21 địa phương để được cung cấp kit xét nghiệm COVID-19 với giá cao, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 400 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, trong năm 2020 và 2021, Việt Á sản xuất 8,7 triệu kit test và tiêu thụ được 8,3 triệu kit. Việt Á bị cáo buộc đã bán giá một kit xét nghiệm gấp ba lần giá thành phẩm (từ 134.400 đồng lên 470.000 đồng). Tính đến trước khi vụ án bị phát giác, Việt Á được Nhà

nước thanh toán gần sáu triệu kit test, tổng hơn 2.250 tỷ đồng. Số tiền chênh lệch giá hơn 1.200 tỷ đồng được cơ quan điều tra xác định là “hưởng lợi bất chính”.

Ba cựu ủy viên trung ương là cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận hối lộ 2,25 triệu USD (51 tỷ đồng), cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh bị cáo buộc gây thất thoát gần 19 tỷ đồng, và cựu Bí thư tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị cáo buộc tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" do nhận bốn tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 29/12/2023, Tòa án Quân sự thủ đô đã đưa ra xét xử bốn cựu sĩ quan thuộc Học viện Quân y, Phan Quốc Việt cùng hai bị cáo khác trong vụ án liên quan Công ty Việt Á.

Bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, bị tuyên phạt 25 năm tù (tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ 15 năm tù và tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng mức án 10 năm tù).



[Đại án Việt Á: Nhân dân trông đợi gì?](#)

Capture à partir de : [baotienngdan](#)

[Trần Thanh Cảnh](#)

20-8-2023

Thế là vụ đại án vô tiền khoáng hậu có tên VIỆT Á sẽ bị đưa ra xét xử trong thời gian tới đây. Kết luận điều tra đã công bố. Các nghi phạm đã trong nhà giam. Chỉ còn đợi “thăng đường”!

Đây là một vụ án mà nhân dân cả nước nhìn vào. Và trông đợi sẽ có nhiều điều hơn nữa được bóc trần ra tại tòa, hơn những cái người ta công bố, bởi:

1. Cho đến giờ phút này, danh tính của kẻ nắm giữ 80% cổ phần Việt Á vẫn trong vòng bí mật! Bí mật, nhưng dân cả nước đều đã đoán chắc được là ai đó! Ai đó giữ 80% cổ phần Việt Á, kẻ đó chính là TRÙM CUỐI của vụ “test kit Covid” này! Tòa án mà không xử nổi, không chỉ được đích danh kẻ đó, công bố cho nhân dân cả nước biết, thì...nhân dân cả nước sẽ lưu danh cả tòa và kẻ đó bằng sử sách!
2. Cần thiết phải truy ra, kẻ nào đã chủ trương chống dịch sai lầm “zero Covid”? Bởi đây chính là nguồn cơn đầu tiên cho những tai họa tiếp theo giáng xuống đầu dân ta, đặc biệt là đồng bào trong TP.HCM!

3. Vụ này không chỉ đơn thuần là vấn đề tiền bạc và lũng đoạn nhà nước. Nó trầm trọng hơn chúng ta nghĩ rất nhiều! Bởi test kit rởm cho kết quả sai lạc, dẫn đến người dương tính giả bị bắt nhốt, cách ly cùng người dương tính thật, thế là lây nhiễm, giả thành thật! Còn kết quả sai từ bệnh nhân nhiễm virus thật lại cho âm tính, dẫn đến không cách ly, không điều trị, lây lan ra cộng đồng, phát bệnh điều trị không đúng phác đồ, dẫn đến chết oan!

4. Thu nhập từ test kit Covid của Việt Á quá cao, siêu lợi nhuận! Nên dẫn đến cả ngành Y tế mà cầm đầu là Nguyễn Thanh Long, say mê đi test để kiếm tiền, không còn kẻ nào nghĩ đến việc phát thuốc cứu dân, để mặc cho 43 ngàn đồng bào TP.HCM chết dịch mà phần lớn trong số đó là chết oan uổng! Tòa cần phải truy tố họ tội giết người chứ không phải là tham nhũng hay ăn hối lộ! Phải có những kẻ đền tội để rửa mối oan ngất trời của hàng chục ngàn sinh linh kia!

Thực sự vụ đại án Việt Á này không những ở nước Việt Nam chưa từng có. Trên thế giới cũng chưa từng thấy một vụ án nào mà cái mức độ vô luân, tàn ác, vô liêm sỉ, hủ bại của cả một hệ thống quan chức cùng vào hùa với nhau bóp nặn máu mủ dân lành, đục khoét ngân khố quốc gia và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nhiều người dân vô tội đến vậy! Đây là vụ án sẽ vĩnh viễn không bao giờ phai mờ trong lịch sử, dù sau đây tòa có xử và tuyên án như thế nào đi chăng nữa...

Nên chúng ta sẽ bình tĩnh theo dõi, đợi tòa xét xử! Và mong rằng tòa sẽ nghe thấu tiếng nói của nhân dân cả nước, tiếng rên rỉ căm hờn của mấy chục ngàn linh hồn đồng bào ta đã chết oan uổng trong đại dịch Covid, để ra phán quyết chính trực, công minh!



[“Việt Á”: ĐỂ 43 ngàn vong linh tiếp tục cứu rỗi...](#)

Bình luận của Hương Lan

2023.09.03

Capture à partir de : [RFA](#)



Đảng này, Chính quyền này và Nhân dân này sẽ hướng tới tương lai nào, sau khi 43 ngàn nạn nhân đã vĩnh viễn ra đi trong tức tưởi của Đại dịch COVID-19? Làm sao để 43 ngàn “những linh hồn chết” ấy có sức ngăn chặn đà suy thoái, trước khi các tập đoàn tham nhũng biến Đảng Cộng sản Việt Nam thành “Đảng Việt Á”?

COVID-19 đúng là một thảm họa toàn cầu, nhưng đối với Việt tộc, thảm họa ấy đau gấp đôi, gấp ba. Không phải vì dân tộc này bất lực, không phải vì đội ngũ chuyên môn này yếu kém. Hãy cùng nhắc lại những giây phút rùng rợn để mà biết sợ, vì sợ thì tốt hơn là giết mình... Người Sài Gòn cho đến hôm nay vẫn chưa quên những câu chuyện bất ngờ bị cách ly (1). Rồi còn câu chuyện bao nhiêu lá thư qua đường bưu điện, bao nhiêu nhắn tin qua email... gửi đến cho Bí thư Nguyễn Văn Nên. Thế mà tất cả nhất loạt đều bị chặn, và ông Nên không nhận được một dòng chữ nào, theo lời kể của các cán bộ lão thành hoạt động trước năm 1945, với điều kiện ẩn danh. Đó là những bức thư của đội ngũ các bác sĩ, nhân viên y tế góp ý cho Bí thư Sài Gòn về chủ trương chống dịch... May thay, dân tộc này còn chưa bạc phước! Một bác sĩ đã nhờ người nhà phá vây, trực tiếp mang thư đến tận nơi ông Nên làm việc. Đọc thư, ông Nên kêu điện thoại và hẹn gặp vị bác sĩ nọ tại một quán Café. Trở về văn phòng, ông Nên lệnh thí điểm ngay ở Quận 6 (Nội thành) và Quận 9 (Ngoại thành). Ông lệnh cho “xả cảng”, ông bỏ “ngăn chặn”, ông không đốc thúc quân “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nữa. Một tháng... rồi một tháng rưỡi trôi qua, không còn người chết. Từ đấy, ông Nên lệnh cho “xả cảng” toàn thành phố.

Lệnh “xả cảng” của ông Nên được các cơ quan chuyên ngành thực hiện ngay tấp lự. Một không khí “đồng khởi”, một đợt “cởi trói” toàn Sài thành. Nhớ lại thời kỳ các chỉ thị 15, 16, 16+ vẫn được thực thi ráo riết trong khi số người chết vẫn như ngả rạ, đến mức phải hạn chế truyền thông đưa tin và cấm hẳn chuyện báo chí đưa hình ảnh các nhà táng

chật ních các tử thi nằm chờ “vào lò”. Hà Nội nghe tin Sài Gòn “xả cảng” thì cũng “xả cảng” theo mà không thỉnh thị ai cả... Toàn quốc “xả cảng” trong khi tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “mỗi quận huyện là một pháo đài” vẫn còn sục sôi. Tuy nhiên, chính quyền đã kín đáo cho các đơn vị xe tăng rút khỏi Sài Gòn. Bởi vì, trong tất cả các lệnh duy ý chí, thì có lẽ không có lệnh nào phản cảm bằng điều động xe tăng, thiết giáp và các đội đặc nhiệm tham gia chống dịch. Thật ra, đó là những chủ trương “chống dân trá hình”, sợ người dân trong thành phố nổi loạn (2). Đến các thước phim về mấy chú lính Bắc Việt từ Hà Nội vào để “đi chợ giúp bà con mua thực phẩm” thì “thôi” đến mức không ai ngại nổi, cuối cùng cũng phải dẹp tiệm (3). Thế mới biết, sức mạnh của Nhân dân, của Trí thức... Vấn đề là lãnh đạo làm thế nào mà tiệm cận được với cội nguồn của “sự cứu rỗi” ấy? Phải quyết tâm dẹp chính nó! Thứ vi-rút còn nguy hại hơn cả “vi-rút Vũ Hán Tàu”, đó là “con vi-rút tham nhũng”! Chính nó đã tự tạo ra “kháng thuốc cộng đồng” cho từng cá thể, tập thể cán bộ, đảng viên và đặc biệt nhất, nó ăn vào não trạng của đám quan chức “Chuyến bay giải cứu”, “Việt Á”...

“Tuần tin tức” của TTXVN đã từng chạy một “chuỗi” ba bài liên tục về quá trình tha hóa quyền lực nhìn từ đại án “Việt Á”. Bắt đầu từ “Lời thề trước Đảng, lời hứa trước dân”, qua “Vòng xoáy quyền, tiền” và kết ở “Kiềng ba chân cho chiếc lồng cơ chế” (4). Đại án “Việt Á” nhìn bề ngoài khác một số cách thức so với “Bay giải cứu”. Không vùi doanh nghiệp chi tiền ra trước để mua giấy phép và điều kiện kinh doanh. Ở đây, các doanh nghiệp chủ động vác tiền đến “đập vào mặt” các vị đại diện nhà nước. Suy cho cùng, bản chất hai vụ giống hệt nhau. Đó là cách móc nối, câu kết giữa doanh nghiệp và các lãnh đạo ở bất cứ ngành nào, lĩnh vực nào, cấp nào, cơ quan, đơn vị nào mà doanh nghiệp cần tới để bắt đầu một vụ làm ăn phi pháp. Từ cán bộ trung cấp đến các lãnh đạo cao cấp vẫn rao giảng về đạo lý làm người và sự liêm chính trước Đảng, nhưng dưới gầm bàn lại thò tay nhận tiền triệu đô để chạy việc thuê cho Việt Á một cách thản nhiên, bình thường như tất nhiên nó phải thế. Không hề thấy sự cân nhắc, lo ngại, băn khoăn gì trước khi họ nhúng chàm. Thậm chí họ còn trơ tráo đến nỗi khẳng định mình không tham nhũng, chỉ vì do “số đen” nên chẳng may mà bị bắt, và thôi thế thì tiền Nhà nước trả lại cho Nhà nước, vào tù xem như một cuộc nghỉ mát dài hạn, ít lâu rồi về (5).

Một giáo viên Sài Gòn kể, chính Bộ Y tế đã giết mẹ bạn ấy! Vào thời điểm dịch bắt đầu tấn công Sài Gòn, các địa phương chỉ mới bắt đầu hoang mang. Hoang mang không phải vì dịch, vì thông tin của thể lực thù địch, mà hoang mang chính vì thông tin “tử mô quả” của Bộ Y tế. Mẹ của bạn ấy bị bệnh phải nhập viện. Khi có lệnh phong tỏa và tất cả đội ngũ y tế ưu tiên tập trung chống dịch, tình hình mẹ của bạn ấy ở thể lưỡng nan và trở nên trầm trọng. Không được phép đưa về nhà, còn ở lại bệnh viện thì không được nhân viên y tế chăm sóc. Gia đình cử người nhà đến bệnh viện, nhưng người nhà bị cách ly. Nhà có mấy đứa con thay nhau đến chăm sóc mẹ, thì mỗi ngày phải chi trả tiền test COVID theo giá “đồ tể Long” (cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long) quy định, gần 500.000/một lần test. Mỗi ngày người nhà ra vào bệnh viện đều bị ngoáy đến vài ba lần. Bạn kể đến đó thì trào nước mắt: “Chỉ có chưa tới mười ngày mà phải tiêu tốn đến vài mươi triệu đồng...” Và mẹ bạn ấy chết không phải vì dịch, mà vì không có thuốc men, không máy móc và không có nhân viên y tế chăm sóc!” (6)

Hóa ra 43 ngàn người chết không chỉ là do mắc COVID-19, mà chết vì cái tử mô quả của “tên đồ tể Nguyễn Thanh Long và bọn lâu la”! Chúng nhân danh tập trung chống dịch, nhưng thực chất là tập trung tiêu thụ kit test. Nếu là thời trung cổ, những tên đồ tể này đáng bị bêu đầu để tể 43 ngàn vong linh những người đã ra đi trong đau khổ. Tội ác này rõ ràng phải được ngăn chặn và tiêu trừ, vì đại dịch, dưới hình thức này hoặc hình thức khác, vẫn có thể còn trở lại. Nhưng tiêu diệt bằng cách nào? Dân chúng và cả những nhà quản trị có lương tâm đều chỉ biết “niệm thần chú” rằng, phải đổi mới thể chế, vì tất cả là do thể chế và chỉ có thể chế là kẻ chịu trách nhiệm! Nhưng thể chế là ai? Thể chế chính là Đảng này, là chế độ này, mà các lực lượng công an suốt ngày ra rả “còn Đảng còn mình”. Chúng có thanh kiếm và còng số tám trong tay. Tuy kiếm của chúng đã han rỉ. Chúng bị khinh bỉ từ trong tiềm thức của người dân. Còn nhà tù thì đã chật ních người. Ấy vậy mà Bộ trưởng Tô Lâm mới đây còn giở trò bịp. Một mặt, xua quân đi đàn áp, bắt bớ các nhà đấu tranh cho dân chủ, bắt trẻ con để tống tiền bạc tỷ. Mặt khác, vẫn bịp dân và nói sẽ lo cho dân để khi đi ngủ khỏi phải đóng cửa (7).

Nhìn cảnh tòa án Mỹ tống cựu Tổng thống Trump vào nhà tù quận Fulton ở Atlanta sau khi bị cáo buộc 13 tội danh, nhiều người dân Việt cũng mơ ước sẽ có ngày “đồng chí Ba X – Nguyễn Tấn Dũng” sẽ bị như thế! (8). Tội ác cộng sản gây ra ngút trời đến mức người dân bắt

đầu mơ những giấc mơ “giải phóng”. Những trùm tham nhũng như gia tộc Nguyễn Tấn Dũng, những “trùm cuối” của các đại án “Bay giải cứu”, “Việt Á”... sẽ phải đền tội bằng cách này hay cách khác. Theo blogger Nguyễn Lâm Thắng, việc Ba Dũng có phải “hầu toà” hay không đã được đồn đoán cách đây rất lâu rồi. Nhiều nhà báo cũng như nhà bình luận chính trị xã hội đề cập đến vai trò của cựu Thủ tướng Dũng trong cương vị là người đứng đầu Chính phủ giai đoạn những năm trước đây. Tuy nhiên, chuyện lôi Dũng ra tòa là việc khó, bởi vì “Ba X” tuy đã về hưu, nhưng y vẫn còn nắm trong tay nhiều bằng chứng động trời của Bộ Chính trị hiện nay, kể cả của TBT Nguyễn Phú Trọng. Cho nên Tổng Trọng đành gạt nước mắt trước Đài truyền hình quốc gia, nhưng không dám ra tay (9).

Một khi dôi trá, bạo lực và thể chế cộng sản kết thành “tam vị nhất thể”, chúng cộng sinh với nhau như hình với bóng, thì người dân còn có thể mơ “được giải phóng” bằng cách nào? Làm sao thoát khỏi chúng? Phải tìm mọi cách đưa sự thật ra ánh sáng. Dựa vào mạng lưới của người dân, thông qua tiếng nói của nhân dân, phải làm cho những tiếng nói ấy được lắng nghe thì mới soi được ánh sáng vào bóng tối. “Những linh hồn chết” là vấn đề lớn mà Gogol đặt ra không chỉ cho những người cùng thời đại, mà còn cho cả những thể nhân ở đất nước khốn khó này (10). Hãy hợp sức chặn bàn tay của những kẻ dùng mọi mảnh khóc của chính quyền để làm giàu bất chính. Tìm cách tố cáo trước công luận, không thể kéo dài mãi sự ngắc ngoải này, sống cũng như không! Không thể bên ngoài thân xác sống của dân tộc này mà lại để bên trong chỉ là “những linh hồn chết”! Sự mục ruỗng mọi mặt của những kẻ tội phạm tại “Việt Á”, “Bay giải cứu” và trong nhiều đại án khác có thể là bệnh ung thư đe dọa sự sinh tồn của Việt tộc. Phải chặn đứng nguy cơ trước khi chúng có thể biến Nhà nước này, biến ĐCSVN này thành “Đảng Việt Á”!

Tham khảo:

1. <https://thanhnien.vn/nguoi-sai-gon-ke-chuyen-bat-ngo-bi-cach-ly-phong-toa-vi-covid-19-can-chuan-bi-gi-185941357.htm>
2. <https://www.sbtn.tv/xon-xao-video-nha-cam-quyen-dua-xe-tang-thiet-giap-va-sai-gon-chong-dich/>
3. <https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/xuc-dong-hinh-anh-chien-si-bo-doi-giup-dan-luc-ko-khan-1491883111>
4. <https://baotintuc.vn/thoi-su/tha-hoa-quyen-luc-nhin-tu-dai-an-viet-a-bai-cuoi-kieng-ba-chan-cho-chiec-long-co-che-20220928081317824.htm>

5. <https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/the-last-one-is-not-the-last-08262023090035.html>
6. <https://www.facebook.com/Chumonglong/posts/pfbid02D7kqzpLegpa5sdBXkPCMqKQf3CVTFoUtKAAVCdSLMBWo5LvPcTcY1QQ66vUtxqejl>
7. <https://thanhvien.vn/dai-tuong-to-lam-lam-the-nao-de-dan-di-vang-di-ngu-khong-phai-khoa-cua-185230808184142003.htm>
8. <https://danviet.vn/ong-trump-duoc-tha-sau-20-phut-vao-tu-tiet-lo-trai-nghiem-kinh-hoa-ng-20230825185615475.htm>
9. https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/what-is-possibility-of-former-pm-stand-trial-12232019084926.html
10. <https://ireviewsach.com/review-book/nhung-linh-hon-chet-71311/277553#review-277553>



‘Án chồng án,’ Đảng vẫn không chịu nhận lỗi

30/12/2023

Hoàng Trường

Capture à partir de : [voatiengviet](https://voatiengviet.com)



Các ‘trùm cuối’ của ‘Kit test Việt Á’, của ‘Chuyến bay giải cứu’ và nhiều vụ án khác vẫn bình an vô sự. Hình minh họa. (screenshot of Tuổi Trẻ)

Thanh minh là thú tội! Đại án chồng đại án như trên mà cho đến nay, ĐCSVN vẫn duy trì một phương thức tuyên truyền cũ rích.

Ông Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố chống tham nhũng là ‘ta đánh vào ta’. Ông lo ‘rút dây sợ động cả gỗ quý’, nên muốn sao ‘đánh chuột không để vỡ bình’? (1). Năm 2023 khép lại, cuộc ‘rút dây’ và ‘đánh chuột’ của ông Trọng dường như chưa đi tới đích. Các ‘trùm cuối’ của ‘Kit test Việt Á’, của ‘Chuyến bay giải cứu’ và nhiều vụ án khác vẫn bình an vô sự.

Ngàn năm bia miệng... Trùm cuối là ai?

Đau xót muôn đời muôn kiếp trong đại án ‘Chuyến bay giải cứu’ là hàng trăm ngàn con người vốn đang khỏe mạnh, bỗng dưng phải mang tiền đi hối lộ để được ‘giải cứu’. Đáng ghi vào sử Đảng là màn ‘vạch áo cho người xem lưng’ trong các cáo buộc sinh tử giữa Hưng, Tuấn, Hằng và cuối cùng là vụ ‘quay xe’ ngoạn mục của Hoàng Văn Hưng.

Những rường cột của các lực lượng tư pháp lại chính là những con ‘mồi chúa có thành tích chạy án ‘dày’, đục ruỗng nền pháp lý XHCN bao lâu nay. Tổ chức trên 1.000 chuyến bay, đưa hơn 200.000 người dân từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ về Việt Nam. Tận dụng những chuyến bay này, các quan chức đã nhận hối lộ số tiền hàng trăm tỷ đồng từ người dân. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Hưng thừa nhận hành vi bị Tòa cấp sơ thẩm quy kết về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 800.000 USD (hơn 18,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, số tiền 1,8 triệu USD bị can Hằng nói là đã đưa cho cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội để ‘chạy án’, hiện nằm ở đâu vẫn là một điều bí ẩn (2).

Giật gân hơn ở vụ ‘Kit test Việt Á’ không phải là phán quyết của Tòa. Những kẻ liên can đến đại án này lãnh án tổng cộng 75 năm tù. Chuyện này đối với giới quan sát, chẳng có gì ngạc nhiên. Hành động đút lót, đưa hối lộ của Phan Quốc Việt và đồng bọn là rõ như ban ngày. Nhưng nếu không có những quan tham như Chu Ngọc Anh (Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ), Nguyễn Thanh Long (Bộ trưởng Bộ Y tế) thì những ‘trò tung hứng’ của Việt cũng chẳng đi đến đâu (3). Nhưng kể cả Thanh Long lẫn Ngọc Anh cũng chưa đủ tầm cỡ khuyh loát và lũng đoạn được cả hệ thống đảng lẫn chính quyền, để Nguyễn Phú Trọng gấp gáp tặng Huân chương Lao động cho Việt và sau đó, báo chí ‘bốc’ Việt lên mây xanh... Trong khi ‘Trùm cuối’ vẫn đâu đó và mãi mãi có thể vẫn là ‘bí mật công khai’, chừng nào bộ trưởng Công an Tô Lâm còn chưa công bố kẻ nắm giữ 80% cổ phần Công ty Việt Á là ai, hay thân nhân của ai, trong ‘Cung đình nhà Sản’.

Những bí mật công khai nói trên đã không được Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đề cập suốt trong 3 ngày xét xử sơ thẩm 7 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á và Học viện Quân y. Trong khi đó, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa ra quyết định ngày 3/1/2024 tới đây sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm hai cựu Bộ trưởng và 36 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 20 ngày. Còn Hội đồng xét xử Tòa Quân sự thì đã kết luận, nghiệm thu kết quả đã thông qua quy trình do Học viện Quân y nghiên cứu nhưng dựa trên kết quả đánh giá bộ kit của Việt Á cung cấp. Vậy là vụ án này bổ sung thêm một khái niệm về ‘tham nhũng trong khoa học’, khi nhân danh quyền lực, người ta sẵn sàng ‘cướp’ tài sản nghiên cứu, bất chấp tính liêm chính (4).

Đảng sau các vụ đại án dường như thấp thoáng một tổng đạo diễn “vô hình” chỉ huy các “dây chuyền tham nhũng” ở Việt Nam xảy ra giữa dịch giã Covid-19. Đây là những kịch bản giống nhau đến kỳ lạ giữa ‘Chuyến bay giải cứu’ và ‘Kit test Việt Á’! Theo đó, cả 2 công ty Bluesky và Việt Á làm nên 2 đại án kéo theo hàng trăm cán bộ trung cao cấp của Đảng xuống bùn đen đều là những doanh nghiệp nhỏ, hầu như vô danh, nhưng lại được chọn để thực thi ‘chủ trương lớn’ của BCT! Nếu theo dõi quá trình hình thành ‘giai cấp mới’ – tức là tầng lớp quan liêu, được hưởng đặc quyền đặc lợi của Đảng Cộng sản, theo định nghĩa ‘chỉ mặt đặt tên’ của Milovan Djilas – thì chúng ta mới thấu hiểu được những gì đang diễn ra rất gần với mình, ngay trên chính mảnh đất nơi chúng ta đang hàng ngày sinh sống (5).

Đảng xúc ‘dầu gió’ cho con bệnh ung thư

Tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 22/11/2023, Tổng Bí thư Trọng đã chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (BCĐ). Theo báo cáo của BCĐ, các vụ đại án tham nhũng nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận như Việt Á, AIC, FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát... được yêu cầu phải tập trung điều tra và ‘xử lý nghiêm’. Ông Trọng cũng lưu ý về việc chậm chạp đưa các vụ án ra tòa. Ông nói công tác phòng chống tham nhũng cần phải làm triệt để hơn, chứ không phải làm lấy ví dụ, làm để cho có, đồng thời ông yêu cầu các cơ quan chức năng cần phải tăng cường ‘hợp đồng tác chiến’ hiệu quả hơn, chứ ‘đừng cua cây càng, cá cày vây’ hay ‘sư nói sư phải, vãi nói vãi hay’ (6). Mấy lời ‘tự bạch’ của ông Tổng cho thấy các mối liên hệ chằng chịt giữa các nhóm lợi ích trong đảng và nhà nước, đặc biệt là mối quan hệ giữa các tập đoàn, các công ty là ‘sân sau’ của các quan chức trong bộ máy với nhau.

Trung lên một đoàn lãnh đạo đảng, chính phủ, quốc hội đi viếng Lăng ông Hồ Chí Minh, một Blogger ẩn danh từ Sài Gòn chú thích bên dưới bức ảnh: Các ông ‘Củi’... Thoạt đầu nghe, khái niệm hơi lạ tai. Các ông ‘Củi’ là ai? Đọc tiếp bài bình

luận sắc sảo ấy mới hiểu được ý niệm khái quát của người viết: ‘Lò chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhen lên được hơn ba năm, và liên tục ba năm cháy ngùn ngụt, cháy không ngưng nghỉ, cháy không hề nguội và tình trạng củi cũ cháy chưa xong đã thấy củi mới tuồn vào lò, đến độ có người lo vỡ lò. Và, đến lúc này, người ta ‘lạc quan’ rằng, cái lò của ông Trọng có thể đốt cả trăm năm sẽ vẫn

không hết củi, bởi củi chưa bao giờ thiếu và rừng toàn củi nên chẳng có lý do nào để lo lò ngưng cháy hay nguội lạnh' (7).

Không phải chờ đến bây giờ cả xã hội mới nhận thức được, nhiều đại án, trung án và tiểu án liên quan, thực chất là tập hợp các trò 'ăn của dân không chừa thứ gì', dưới chiêu bài đưa người Việt Nam đang khốn đốn trong đại dịch ở những nơi xa trở về (Bay giải cứu), hay thực hiện triệt để các nghị định của chính phủ, 'đi từng ngõ, gõ từng nhà... (Kis test Việt Á), lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người dân để kiếm tiền trên nỗi khổ của họ. Theo PGS-TS. Đinh Phương Duy (nguyên Phó giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM), diễn biến tại các phiên tòa nhiều lúc mang tính chất khôi hài. Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa mà cứ như thể vẫn đang là quan chức. Những cách phát ngôn kiểu 'miệng nhà quan có gang có thép' là một minh chứng. Qua hình thức tự bào chữa, những lời lẽ hùng hồn thể hiện cái quyền lực bấy lâu nay làm nên tên tuổi họ. Người dân thấy buồn cười khi họ đã là kẻ đang bị xét xử mà vẫn lên giọng dạy đời, nói đạo đức, lấy Kiều, vẫn nhận rằng mình là người tử tế... (8)

Thanh minh là thú tội! Đại án chồng đại án như trên mà cho đến nay, ĐCSVN vẫn duy trì một phương thức tuyên truyền cũ rích. Đảng yêu cầu các cơ quan báo chí phải phản bác các luận điệu xuyên tạc: đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là 'đấu đá nội bộ, phe cánh' (9). Nhìn vào bản chất và rà soát lại diễn biến của vụ việc, TS. Nguyễn Đức Thành thấy toàn bộ 'dây chuyền tham nhũng' đã được chuẩn bị rất công phu, có mục tiêu định hướng được thiết kế rõ ràng, và được thực hiện qua các công đoạn đầy đủ theo quy trình pháp lý, cũng như việc xây dựng tính chính danh qua hệ thống truyền thông chính thống. Với tính chất quy mô và bài bản như vậy, có thể nói đây là một bằng chứng cho thấy tham nhũng của Việt Nam đã tiến từ giai đoạn tham nhũng hành chính và tham nhũng chính sách sang một giai đoạn mới, có tính chất hoàn toàn khác, là lũng đoạn nhà nước (state capture) (10). Với một con bệnh ung thư như thế, mà Đảng chỉ 'xức dầu gió' thì kẻ cũng lạ!

Tham khảo:

(1) <https://vietnamnet.vn/tong-bi-thu-chong-tham-nhung-kho-vi-ta-tu-danh-ta-334382.html>

(2)

<https://thanhvien.vn/vu-chuyen-bay-giai-cuu-de-nghi-lam-ro-18-trieu-usd-chay-an-con-lai-o-dau-185230721163014736.htm>

(3)

<https://vnexpress.net/cach-viet-a-chiem-linh-thi-truong-kit-test-o-21-dia-phuong-trong-covid-19-4659513.html>

(4)

<https://vietnamthoibao.org/vntb-phan-quoc-viet-co-ly-trong-bai-tu-bao-chua-truoc-toa-quan-su/>

(5)

<https://www.voatiengviet.com/a/chuyen-bay-giai-cuu-va-tham-nhung-co-tinh-dang-/7204626.html>

(6)

<https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-xu-ly-dut-diem-nhung-vu-an-tham-nhung-tieu-cuc-nghiem-trong-post909225.vnp>

(7)

<https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/corrupt-leaders-12252023075235.html>

(8)

<https://nguoidothi.net.vn/tu-vu-an-viet-a-va-chuyen-bay-giai-cuu-su-my-mieu-cua-toi-ac-40752.html>

(9)

<https://www.tapchiconsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/827012/phan-bac-luan-dieu-xuyen-tac-dau-tranh-phong%2C-chong-tham-nhung%2C-tieu-cuc-la-%E2%80%9Cda-da-noi-bo%2C-phe-can%E2%80%9D.aspx>

(10) <https://www.bbc.com/vietnamese/forum-59951841>

